

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh
Năm Đạo Thứ 87

Bản Tin
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Tiếng nói của Tín Đồ Cao Đài tại Hải ngoại



Chủ Trương:
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Số 01 - Tháng 3/2012

Bản Tin

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Tiếng nói của Tín Đồ Cao Đài tại Hải Ngoại

Website: <http://bantin.caodaihaingoai.org>

Số 01 - Tháng 3/2012



Published by
BAN THỂ ĐẠO HẢI NGOẠI
3076 Oakbridge Dr.
San Jose, CA 95121-1716

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Tòa Thánh Tây Ninh
Năm Đạo Thứ 87

Bản Tin
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Thư Ngỏ

Kính gửi: Quý Đồng Đạo, quý Độc giả và Thân hữu.

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI là một bộ phận truyền thông của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, một tổ chức Đạo của những Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại được thành lập theo Chủ Trương Hiệp Nhứt của nhị vị Chức sắc Thiên Phong tại Hải ngoại (HH. Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh) trong Đại Hội Hiệp Nhứt ngày 2 & 3 tháng 9 năm 2006 tại Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ

BẢN TIN ra đời làm gạch nối giữa các cơ sở Đạo với nhau, góp phần hoàn thiện sinh hoạt Đạo sự chung đồng thời đáp ứng nhu cầu phổ biến kịp thời các tin tức Đạo sự đến các Cơ sở Đạo, tạo điều kiện phát huy tinh thần “Đoàn Kết Hiệp Nhứt” để cùng dìu dắt nhau trong việc tu tập và hành Đạo theo Chơn Pháp của Đức Chí Tôn và cùng nhau gìn giữ Luật Pháp Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

BẢN TIN chân thành cảm ơn các Cơ sở Đạo đã gửi kịp thời các tin tức Đạo sự, Bài vở và hình ảnh cho Ban Biên Tập trong thời gian qua và rất mong được tiếp tục để giúp cho Bản Tin ngày càng phong phú đa dạng hơn.

Trân trọng,

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
PO Box 3497
San Jose, CA 95156-USA
Email: caodai.haingoi@gmail.com
Website: <http://bantin.caodaihaingoai.org/>

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Tòa Thánh Tây Ninh

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Chúc Xuân Nhâm Thìn - 2012
(Thiệp Xuân)



“Nầy lúc Kỳ ba Phổ Độ trần,
Mau chơn thoát khỏi chốn mê tân.
Đường gai gốc găng lần qua khỏi,
Đạo đức sớm hôm khá vẹn cần”.

(TNHT Q. II)

THƯ CHÚC XUÂN

Nhâm Thìn - 2012



CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Kính gửi:

- Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài,
- Chư Chức Việc, Quý Đồng Đạo và Đồng Hương

Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn, xin thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, chúng tôi kính cẩn gửi về Việt Nam lời chúc Tết an bình đến chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và quý Đồng Đạo. Tại hải ngoại, chúng tôi cũng xin được gói ghém cả cái chân tình của người Đồng Đạo xa quê hương, xa Tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh chúc cho nhau một năm mới sức khỏe đầy đủ, tinh thần mẫn huệ, trí não quang minh, nghị lực dồi dào để phục vụ nhân sinh và Đạo Pháp.

Chúng tôi cũng xin kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tín Hữu các Tôn giáo bạn, quý vị Lãnh đạo các Cộng Đồng Việt Nam, các Đoàn thể, Hiệp hội, các cơ quan Truyền Thông và Báo Chí cùng tất cả người Việt tại Hải ngoại và Quốc nội được hưởng một năm mới an lành và thịnh vượng.

Trong bầu không khí thiêng liêng của những ngày đầu năm, người Việt chúng ta dù sống bất cứ nơi đâu, dù phải xa nhà, xa quê hương cũng không bao giờ sơ sót trong việc thờ kính Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng Liêng, Cửu Huyền Thất Tổ

Với những lời cầu nguyện tại nhà Thờ, Chùa, Thánh Thất hoặc tại tư gia, chúng tôi mạo muội xin chư Đồng Hương, chư Đồng Đạo liên tưởng đến lời dạy của Đức Chí Tôn: “Dân tộc Việt Nam đang ở trong vòng vay trả nghiệt oan” mà cùng nhau hiệp tâm dâng lời cầu khẩn Ôn Trên ban Hồng Ân, xóa bớt tội tình cho dân tộc Việt để đất nước và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm được Độc lập, Tự do, Dân chủ và hạnh phúc thực sự; các Tôn giáo được tự do hành trì Đạo Pháp và góp phần xây dựng lại một nền phong hóa đang trên đà sụp đổ.

Chúng ta còn tưởng đến họa Âu, tai Á...mà nhơn loại đang phải gánh chịu để thành tâm dâng lời cầu nguyện an bình cho toàn thế giới.

Riêng người tín đồ Cao Đài, chúng ta cầu nguyện nền Đại Đạo hồng khai khắp mọi nơi trên hoàn vũ để độ dẫn chúng sanh hưởng thiện, hiệp nhứt Đức Tin vào Đấng Chúa Tế cả Càn Khôn Vũ Trụ; từ đó mọi người sẽ cảm nhận được rằng: “Tất cả đều là con của Thượng Đế” và đó là khởi điểm cho nền hòa bình thế giới và lập đời Thánh Đức theo Thánh Ý của Đức Chí Tôn.

Một lần nữa, trước thềm năm mới, chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng chan rưới Hồng ân cho mọi người, mọi nhà và kính chúc tất cả an vui, hạnh phúc.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

TM. Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại

QU. CHỦ TRƯỞNG

(Chữ ký và con dấu)

Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp

LỄ RƯỚC CHƯ THÁNH ĐÁO TÂN NIÊN

(Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 30 /12 năm Nhâm Thìn /1953)

Thưa Chư Chức Sắc Thiên phong và toàn cả con cái của Đức Chí Tôn nam nữ, xin ngôi chĩnh tề tịnh tâm đặng Bần Đạo dâng Thần cho Đức Chí Tôn đến ban phép lành cho toàn thể (ngôi xuống hết sau khi ban phép lành).

Bần Đạo nhắc lộn lại, khi Đức Chí Tôn đến mở đạo năm Bính Dần tại chùa Gò Kén, đêm giao thừa 30 tháng chạp Bính Dần, sáng ngày mồng một Đinh Mão. Đức Chí Tôn giáng cho Bần Đạo và Đức Cao Thượng Phẩm bảo đứng dậy giơ cần cơ ra ngay chính giữa, dặn các con cái của Đức Chí Tôn mỗi người phải chun qua cần cơ đó. Cái ơn Thiêng Liêng ấy không người nào mà Đức Chí Tôn không có ban cho. Con cái của Ngài giờ phút này cũng vậy.

Mỗi năm đêm nay là đêm trọng hệ hơn hết. Bần Đạo dám chắc và quả quyết giờ phút này là giờ phút tối yếu tối trọng hơn tất cả. Vì cơ cho nên Bần Đạo dâng Thần cho Đức Chí Tôn đặng Ngài lấy hình thể hữu vi ấy mà ban ơn cho con cái của Ngài.

Bần Đạo có giảng “Tam Bửu” đã nhiều phen rồi, cái Bí Pháp huyền diệu vô biên ấy nếu toàn thể con cái của Ngài dầu cho đứng trong phần tử Thánh Thể của Ngài lớn nhỏ cũng vậy, toàn cả con cái của Ngài, tức nhiên Thánh Thể của Ngài tại thế này đó vậy.

Nếu cả thấy khi dâng “Tinh” tức nhiên dâng cái xác thịt và cái sống của mình cho Đức Chí Tôn, chỉ nhờ Đức Chí Tôn ban huyền diệu mới độ tận chúng sanh được, nếu cả thấy triệu người đều nhứt tâm nhứt đức thì dầu cái thân hình và kiếp sống của mình có khổ sở thì cái cơ cứu khổ chẳng hề khi nào mà không làm được. Tiếc thay! Con cái của Ngài chưa trọn tâm đức, nên cơ giải khổ của nhơn loại chưa thực hiện đặng.

Nói về “Khí” tức nhiên cả trí óc khôn ngoan của chúng ta nếu toàn con cái của Ngài cứ lo vật chất hữu hình, nào quyền lợi, nào thân danh dưới thế gian này nó đều là mộng ảo; thì kiếp sống ấy là vô vị, chúng ta đã thấy câu “Mộng huyền bào ảnh” nên Đức Chí Tôn có nói “Thiệt thì bỏ, giả vay nên nợ” cái tâm của mình đã bị cái hình xô đẩy vào con đường truy lạc, thì không mong gì thoát khỏi kiếp luân hồi của Đức Chí Tôn đã định; vậy cả thấy dâng “Khí” tức là trí óc của mình đó.

Bần Đạo dám nói chắc: Cái thống khổ tâm hồn con người nơi mặt thế gian này chúng ta có phương pháp, có quyền năng an ủi được. Bần Đạo nói thiệt chúng ta sống là do cái hồn mà sống, chớ cái xác là vật tạm để cho chúng ta mượn đặng trả quả kiếp đó thôi. Còn các bạn của chúng ta nơi cõi Thiêng Liêng Hằng sống có hồn mà không xác là vì họ đã thoát kiếp trần rồi.

Bây giờ họ ở trên ấy, họ sẽ đến cái cơ Thiêng Liêng vận chuyển Pháp luân không cùng tận đó, rồi họ ở ngôi vị ấy chuyển luân mãi mãi, còn nơi mặt địa cầu này các đẳng linh hồn đồng chung sống với nhơn loại, nhưng chỉ cách nhau ở chỗ vô hình và hữu hình mà thôi.

Nếu toàn thể con cái Đức Chí Tôn trụ hồn lại cả thấy muôn triệu hay là một ngày kia toàn nơi mặt địa cầu này, mặt thế gian này làm một, thì cái khối quyền năng vận linh của thiên hạ nơi mặt địa cầu nó sẽ hiện tượng, mà có hiện tượng được là họ phải thọ khổ, thặng khổ, rồi giải khổ thì mới mong đoạt vị được.

Chừng ấy chẳng phải đại đồng thiên hạ mà thôi, lại còn đại đồng tất cả Càn Khôn vũ trụ nữa mà chớ./

TRANG SỬ MỚI CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Đại Hội “Hiệp Nhứt Cao Đài Hải Ngoại”

TÂM THƯ KÊU GỌI HIỆP NHỨT

* Của hai Vị Giáo Hữu Thái Cẩm Thanh và Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh.
(Chức Sắc Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh)

KÍNH GỞI:

- Quý chư Chức Sắc, Chức việc, Quý vị Niên Trưởng, Quý vị Nhân sĩ Cao Đài tại Hải ngoại.

- Toàn thể Quý Đồng Đạo tại Hải ngoại.

TRÍCH YẾU: Về việc Hiệp Nhứt các tổ chức Đạo Cao Đài tại Hải ngoại.

Thưa Quý chư Huynh, Đệ, Tỷ, Muội,

Trước hết chúng tôi xin để lời cảm ơn cùng toàn thể Quý bạn Đạo xa gần, đã dành thời giờ phúc đáp, góp ý với Tâm Thư trước, đồng thời cũng cảm ơn Ban Thế Đạo Hải ngoại đã tận tình giúp đỡ tổng kết các văn thư, điện thư, diên tín của các nơi gửi về . . v . v . qua nội dung Tờ Phúc của Ban Thế Đạo Hải Ngoại đề ngày 20 tháng 06 năm 2005.

Mọi ý kiến đóng góp đã được ghi nhận, và theo tổng kết thì:

- Toàn Đạo đa phần đều có chung một mối ưu tư, một lòng nhiệt thành vì Thầy, vì Đạo, giữ vững Đức Tin, chung tâm lo cho nền Đạo tại Hải ngoại, trên dưới trước sau như nhứt.

- Mặc dù Châu Đạo California có văn thư số 042 VP/CĐ/CA ngày 22-04-2005 nêu hoàn cảnh khó khăn hiện tại không thể đứng ra đảm trách nhưng Châu Đạo cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ việc Hiệp Nhứt nêu trong Bức Tâm Thư, và nhiều Cơ sở Đạo ở khắp nơi đều nhứt tâm hỗ trợ, hân hoan góp phần, sẵn lòng ngồi lại với nhau để chung tâm hiệp sức mà vun bồi phát triển nền Đạo ở Hải ngoại trong tinh thần cộng yêu hòa ái.

Nghĩ vì đại nghiệp của Đạo là sự nghiệp chung của Nhơn sanh, thực hiện Hiệp nhứt và vun bồi nền Đạo nơi Hải ngoại hiện nay là nhiệm vụ chung của toàn thể Đồng Đạo tại Hải ngoại, chúng tôi sau khi hội ý cùng nhau, xét thấy vì cùng tuổi cao, sức khỏe lại kém nên cậy nhờ Ban Thế Đạo Hải Ngoại cùng các cơ sở Đạo đã có thư ủng hộ, đứng ra đảm nhận việc phối hiệp, liên kết cùng Đồng Đạo, các cơ sở Đạo ở Hải ngoại để cùng nhau hiệp nhứt, hình thành một Cơ Chế chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh nơi Hải ngoại.

Chúng tôi nhớ lời Thánh huấn Đức Thượng Sanh dạy rằng: “Ban Thế Đạo có hai nhiệm vụ rõ rệt: Phần “Thế” là lo việc xã hội, giúp Đời; phần “Đạo” là lo việc tu thân và giúp Đạo. Ban Thế Đạo có một vai tuồng quan trọng trong thời kỳ chuyển thế này, chớ không phải chỉ có cái danh suông và những lời nói suông được . .”.

Để cụ thể hóa vai trò nhập thế của mình, Ban Thế Đạo phải “Tri hành hợp nhứt”, tức cùng nhận lấy trách nhiệm của mình trước lịch sử Đạo, lập công bồi đức vào việc gìn giữ và phát huy sự nghiệp Đạo nơi Hải ngoại cho xinh lịch, được tồn tại, mãi mãi lưu truyền, hậu tấn kế chí.

Thư cùng Quý Huynh, Đệ, Tỷ, Muội,

Thực hiện Hiệp Nhứt các cơ sở Đạo tại Hải ngoại là công việc lớn lao, đầy khó khăn. Nhưng rồi đây, chắc chắn việc làm này sẽ có một giá trị xứng đáng, miên viễn trong một nền Tôn Giáo do Đức Thượng Đế sáng lập. Trong Tâm Thư trước chúng tôi đã có nhắc rằng được như vậy người môn đệ Cao Đài mới “trọn Nghĩa với Nhơn Sanh, trọn Trung cùng Hội Thánh, trọn Hiếu với Đức Chí Tôn”.

Chúng tôi tin rằng trong tinh thần cộng yêu, hòa ái và đoàn kết của toàn Đạo, với sự sốt sắng hỗ trợ và lòng quyết tâm hưởng ứng của toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nhứt định rồi đây chúng ta sẽ đạt được thành quả mỹ mãn trên bước đường vun bồi nền Đạo tại Hải ngoại.

Chúng tôi cũng mong rằng Quý vị Niên Trưởng, Quý vị Nhân sĩ Cao Đài ở Hải ngoại vì tiền đồ và đại nghiệp Đạo, xin sẵn lòng hỗ trợ, hân hoan góp phần giúp đỡ Ban Thế Đạo Hải Ngoại và các cơ sở Đạo nói trên làm tròn trọng trách này.

Trước toàn thể Đồng Đạo ở Hải ngoại cũng như ở Quốc nội, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước các Đấng Thiêng Liêng và trước Lịch sử Đạo về lời kêu gọi Hiệp Nhứt này.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban phước lành cho toàn Đạo và hộ trì cho Cơ Hiệp Nhứt sớm thành tựu.

Nay kính,

San Jose, ngày 21 tháng 05 năm 2006

(Â.l, ngày 24 tháng 04 Bính Tuất)

(Chữ ký)

Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh

(Chữ ký)

Giáo Hữu Thái Cầm Thanh

* Đồng kính gửi:

- Ban Thế Đạo Hải ngoại.

“Để yêu cầu đứng ra vận động, điều hợp Hiệp nhứt”.

- Cơ sở Hành Chánh Đạo tại Hải ngoại.

- Cơ sở Điện Thờ Phật Mẫu tại Hải Ngoại.

- Các Tổ chức Đạo tại Hải Ngoại.

“Xin hiệp sức cùng Ban Thế Đạo Hải Ngoại chung lo việc Hiệp Nhứt”

- Các Cơ quan Truyền Thông, Báo chí Cao Đài tại Hải Ngoại.

“Để kính nhờ phổ biến rộng rãi”

- Hồ sơ - Lưu.

Thánh Ngôn

“...Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau mở đường Chánh giáo, phải biết tương thân tương ái, chia vui sốt ruột cho nhau mà đìu dắt chúng sanh. Nếu vì chút phạm tâm mà chia đường phân rẽ, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất chánh cho kẻ sau, lại nền Đạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng.

(Đàn Cơ 7-3-1927 / âl 4-2 Đinh Mão)

ĐẠI HỘI LỊCH SỬ

Thành lập Cơ Quan Đại Diện

Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại

(Tường Thuật Tóm Lược)



“**CAO ĐÀI HIỆP NHỨT**”: Một Trang Sử mới trong Lịch Sử của Đạo Cao Đài ở Hải Ngoại sau hơn một phần tư Thế kỷ.

Hưởng ứng lời tâm huyết kêu gọi “Hiệp Nhứt Cao Đài Hải Ngoại” của hai vị Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh, các đoàn Đại biểu các cơ sở, tổ chức Đạo và đồng Đạo ở hải ngoại tán thành Chủ Trương Hiệp Nhứt, trong tình “Thương Yêu, Hòa Ái” và vì “Đại nghiệp Đạo”, đã cùng về hội tụ với nhau trong ngày Đại hội Thành lập Cơ Chế Chung được diễn ra trong (02) ngày tại thành phố San Jose, California - Hoa Kỳ do Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhận sự ủy nhiệm của nhị vị Giáo Hữu đứng ra tổ chức.

THỨ BẢY (02 -09-2006)

(Họp nội bộ gồm Đại biểu các Cơ sở, tổ chức Đạo và đồng Đạo tán thành Chủ Trương Hiệp Nhứt).

1- THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM: Bắt đầu đúng 9 giờ 30 sáng tại Nhà Hát Le Petit Trianon.

2- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/- Chức Sắc và Niên Trưởng Cao Đài:

- Giáo Hữu Thái Cầm Thanh - Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh
- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội.
- Hiền Tài Phạm Văn Khảm, XLTV. Q. Khâm Châu California, Trưởng Ban Vận động Thành lập Cơ Chế Chung.
- Niên Trưởng Đặng Quang Dương, Cựu Đại Tá, Tham Mưu Trưởng Quân Đội Cao Đài.
- Niên Trưởng Trần Văn Chơn, Cựu Đệ Đốc, Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
- Niên Trưởng Hiền Tài Bùi Đức Tài, Cựu Đại Tá, Tỉnh Trưởng Tây Ninh
- Niên Trưởng Hiền Tài Võ Văn Mười, Cựu Đại Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.
- Lễ Sanh Thượng Xem Thanh, Tòa Thánh Tây Ninh.

2/- Các Đoàn Đại Biểu Cao Đài.

- Phái đoàn Ban Thế Đạo Úc Châu (do HT. Bùi Đông Phương, Trưởng Đoàn).
- Phái đoàn Thánh Thất Melboune, Úc châu (HTDP. Huỳnh Nguyễn Thúy Vũ và HTDP. Nguyễn Văn Mao)
- Phái đoàn Thánh Thất Vancouver, Canada (HT. Nguyễn Văn Phước, Chánh Trị sự....)



- Thánh Thất Paris và Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại Pháp (HTDP. Nguyễn Chí Hiền Đại Diện)
- Phái đoàn Thánh Thất New Orleans, Louisiana. (HT. Nguyễn Thừa Long, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Seattle, WA (Thông Sự Lâm Nguyên, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Đường như Seattle, WA (CTS Dương Thanh Liêm, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn BTĐ Or & Wa (HT. Mai Văn Tim, Đệ II Phó TQN. Ban Thế Đạo Hải Ngoại)



- Phái Đoàn TT và ĐTPM Dallas - Forth Worth, Texas, (CTS. Nguyễn Công Tranh, QĐT. Trưởng Đoàn).
- Phái đoàn ĐTPM Houston, Texas. (HT. Trịnh Quốc Thế Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Ban Thế Đạo Texas (HTDP. Trần Công Bé, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn ĐTPM Little Sài Gòn, CA (CTS. Trần Tuấn Hải, Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Anaheim (CTS. Phan Văn Hồ, QĐT. Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Tộc Đạo Santa Clara, CA, Ban Tứ Vụ (CTS. Nguyễn Văn Rài, QĐT. Trưởng Đoàn)
- Phái đoàn Thánh Thất Pomona, CA (CTS Lê Văn Đức, Trưởng Đoàn)
- Đồng Đạo thuộc Tộc Đạo Orange, CA (CTS Trần Văn Hùng hướng dẫn).

- Phái đoàn Hương Đạo Sacramento, CA (CTS. Đoàn Điền Trung, Trưởng Đoàn)
 - Phái đoàn Tộc Đạo San Diego, CA (HT. Nguyễn Trung Đạo, Trưởng Đoàn)
 - Phái đoàn Tộc Đạo Little Sài Gòn, CA (HT. Trần Văn Ô, Trưởng Đoàn)
 - BTĐ Nam California và phái đoàn (HT. Trần Tấn Phát, Phó TQN /BTĐ)
 - BTĐ Bắc California và phái đoàn (HT. Nguyễn Đăng Khích, Trưởng Đoàn)
 - Đại Đạo Thanh Niên Hội California, Seattle, Úc Châu và Quận Hội ĐĐTNH. Santa Clara.
- Ngoài ra, có sự hiện diện của HH. CTS Diệp Văn Khê, Phụ Tá Nội vụ Châu Đạo California, HH. Nguyễn Cao Minh, Cựu QĐT. Santa Clara, HT. Hồ Văn Xưa, Cựu Quản Tộc ĐTPM. San Jose

III- KẾT QUẢ ĐẠI HỘI:

Sau phần thảo luận Bản Tổng hợp Góp ý về Cơ Chế Chung và các Dự Thảo Văn Kiện Thành Lập Cơ Chế Chung (được chiếu lên màn ảnh rộng để cử tọa theo dõi góp ý), Đại Hội biểu quyết thông qua với tuyệt đại đa số các phần sau:

1/- Thống nhất Danh Xưng cho Cơ Chế Chung: “Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.”

2/- Thông qua Bản Quy Điều Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

3/- Thành lập Hội Đồng Điều Hợp: (09) Vị do Đại Hội đề cử và được biểu quyết tuyển chọn.

* **Đồng Chủ Trưởng:** Hiền Huynh Giáo Hữu THÁI CẨM THANH và HH. Giáo Hữu THUẬN NGỌC THANH. (người đề xướng Chủ Trưởng Hiệp Nhất được Đại Hội đồng ý tuyệt đối vào chức vụ Chủ Trưởng).

* **Phó Chủ Trưởng** (02 vị): Đại biểu (cử tri đoàn) đề cử và lựa chọn bằng đầu phiếu.

- Đệ I Phó Chủ Trưởng: Hiền Tài Phạm Văn Khâm, XLTV. Q. Khâm Châu California.

- Đệ II Phó Chủ Trưởng: Hiền Tài Nguyễn Thừa Long, Q. Đầu Tộc New Orleans, Louisiana

* **Các Thành viên** (05 vị do Đại Hội biểu quyết) gồm: HH. Hiền Tài Trịnh Quốc Thế, Houston, Texas; Hiền Tài Bùi Đông Phương, Australia; Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quận Đầu Tộc San Diego, CA; HH. CTS. Nguyễn Văn Rài, QĐT. Santa Clara, CA; HH. CTS. Phan Văn Hồ, QĐT. Anaheim, CA.

4/- Thông qua “Bản Tuyên Bố Chung” gồm (05) điểm được toàn thể Đại Hội biểu quyết thông qua.

IV- BẾ MẠC: vào lúc 17 giờ sau khi đọc Kinh Xuất Hội.

V- LỄ MINH THỆ:

Lễ Minh Thệ của Chức sắc, Chức việc trong Hội Đồng Điều Hợp được tổ chức sau Đàn cúng Đức Chí Tôn (Thời Dậu) tại TT San Jose, California. Sau đó dùng cơm chay thân mật do Tộc Đạo Santa Clara và Đồng Đạo Thánh Thất San Jose khoản đãi.



***Ghi chú:** Sau Lễ Minh Thệ, tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua Phương Hướng, Kế Hoạch hoạt động gồm (07) Chương Trình trong nhiệm kỳ đầu tiên của Hội Đồng Điều Hợp.

Mặc dù sau một ngày dài làm việc, các Đại biểu đã cố gắng tham gia đông đủ để bàn bạc, góp ý giải quyết Đạo sự đến sau 22 giờ mới tạm biệt ra về.

I- KHAI MẠC: (10 giờ 30 sáng) Nghi thức gồm Lễ chào Đạo kỳ - Quốc Kỳ và Quốc ca Mỹ Việt
- Phút Mặc niệm.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1)- Về phần Đạo: Ngoài quý Chức sắc, Chức việc, Niên Trưởng, Nhân sĩ, Đại biểu các Phái đoàn và Đồng đạo tham dự Đại Hội ngày 02.09.06, có thêm số đông đảo Đồng Đạo tại địa phương.

2)- Quan khách và Thân hữu -Truyền thông:

- Bà Cindy Chavez, Phó Thị Trưởng Thành phố San Jose
- Ông Chuck Reed, Nghị Viên Thành phố San Jose
- Đại diện Madison Nguyễn, Nghị viên Thành phố San Jose
- Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội
- Ông Nguyễn Lý Sáng, cựu Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội
- Cựu Đại Tá Trần Thanh Điền.
- Luật Sư Nguyễn Tâm
- Đại diện các Cơ quan Truyền Thông: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Quê Hương (Phát hình trên Hệ thống SBTN); Báo chí: Việt Nam Tự Do, Việt Nam Thời Báo, Việt Times, Việt Tribune, Sài Gòn USA, Ý Dân, Đời Mới...



III- DIỄN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1)- Tường trình Thành quả vận động Thành lập Cơ Chế Chung -Bản Tuyên Bố Chung.

- Hiền Tài Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội tường trình Thành quả vận động Thành lập Cơ Chế Chung và tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ.
- Tuyên đọc “Bản Tuyên Bố Chung” về sự Hiệp nhất của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại.

2)- Ra mắt Cơ Chế Hiệp Nhất - Phát biểu cảm tưởng.

Các Thành Viên trong Hội Đồng Điều Hợp được mời giới thiệu trước Quan khách và Đồng Đạo. Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Đệ nhất Phó Chủ Trưởng, thay mặt các Thành viên gửi lời chào mừng Quan khách và Đồng Đạo.

Trong niềm xúc động, Hiền Huỳnh cho rằng ngoài hai vị Chức sắc Thiên Phong đã trọn đời hiến thân cho Đạo, quý thành viên trong Hội Đồng Điều Hợp được tin nhiệm là một danh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nặng nề, sẽ tự nguyện dấn thân, đem hết quãng đời còn lại phục vụ Đạo đúng y Chơn Truyền, đồng thời tri ân đến Chức sắc, Chức việc, quý vị Niên Trưởng, Nhân sĩ và tất cả Đồng Đạo và mong mỗi tất cả cơ sở Đạo và Đồng đạo hải ngoại hoan hỉ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại, vì sự nghiệp chung của Đạo.

3)-Phát biểu của Quan khách:

- Bà Cindy Chavez, Phó Thị Trưởng Thị Thành phố San Jose cho biết là Bà rất vinh hạnh đến tham dự Đại hội Cao Đài hải ngoại và bà nói: “Thành phố San Jose là Thành phố đa chủng tộc, đa văn hóa và Thành phố hân hạnh đón tiếp một nền Văn hóa mới là nền Văn hóa Cao Đài”.

- Phát biểu Ông Chuck Reed, Nghị viên Thành phố San Jose.

- Phát biểu Đại diện Madison Nguyễn, Nghị viên Thành phố San Jose.

- Phát biểu Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Quý, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội và Phát biểu của HH. Lễ Sanh Thượng Xem Thanh.

Tất cả đều tỏ ra vui mừng đến tham dự Đại Hội và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp, hy vọng sẽ được tham dự các lễ hội Cao Đài về sau này.



IV- BẾ MẠC:

Đại Hội bế mạc lúc 13 giờ, sau phần tri ân của Ban Tổ chức đến chư Chức sắc, Chức việc, quý vị Niên Trưởng, Nhân sĩ, quý Đại biểu các Phái Đoàn và tất cả đồng Đạo tham dự. . .đặc biệt là cảm ơn sự đóng góp của Tộc Đạo Santa Clara, Đồng Đạo Thánh Thất San Jose, và Đại Đạo Thanh Niên Hội đưa Đại Hội đạt được thành công tốt đẹp, đồng thời cũng cáo lỗi về những thiếu sót trong việc tổ chức.

Tất cả Quan khách và đồng Đạo cùng dùng cơm chay và thưởng thức Chương Trình Văn nghệ “Cây nhà lá vườn” do Đại Đạo Thanh

Niên Hội phụ trách và chụp hình lưu niệm.



(Tóm lược Bài Tường Thuật của Andrew MH.
viết tại San Jose ngày 04 - 09 -2006)

***Tuyên Bố Chung:**

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Bát Thập Nhứt Niên
TÒA THÁNH TÂY NINH

TUYÊN BỐ CHUNG

Hôm nay, ngày 02 tháng 09 năm 2006 tại Đại Hội thành lập Cơ Chế chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại tổ chức tại San Jose, California- Hoa Kỳ, chúng tôi, toàn thể Chức Sắc, Chức Việc Bàn Trị Sự, Đại Diện các Cơ sở Tổ chức Đạo và Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

Nhận định rằng:

- Qua Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Thánh Giáo, qua tổ chức hình thể Đức Chí Tôn tại thế là Hội Thánh và hình ảnh Bạch Ngọc Kinh là Tòa Thánh Tây Ninh đều nổi bật đặc điểm Tôn Chỉ của Đạo Cao Đài là: “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt”.

- Sau hơn 30 năm trôi qua, nền Đạo tại Hải Ngoại mặc dù có dần phát triển, nhưng do thiếu vắng sự lãnh đạo của Hội Thánh, còn có nhiều vấn đề thực tại cần phải giải quyết trên các lãnh vực tu học, hành Đạo, củng cố và truyền bá Đức Tin Cao Đài, gìn giữ Chơn Truyền và thực hiện sứ mạng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

- Xét rằng Chủ trương Hiệp Nhứt do hai vị Chức sắc Thiên Phong đề ra (Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Giáo Hữu Thương Ngọc Thanh) là phù hợp với ước vọng chung của Nhơn sanh, việc thực hiện Hiệp Nhứt Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại là một tiền đề căn bản góp phần thực hiện cơ Phổ Độ của Đức Chí Tôn đối với nhơn loại.

- Nghĩ vì việc vun bồi Đại Nghiệp của Đạo là nhiệm vụ chung của Nhơn sanh, thực hiện Hiệp nhứt nền Đạo tại Hải ngoại là trách nhiệm chung của các Cơ sở tổ chức Đạo và toàn thể Tín Đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại.

Với những nhận định trên, chúng tôi, toàn thể Chức Sắc, Hiền Tài, Chức Việc và Tín Đồ đại diện các cơ sở Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, sau khi hội họp và thảo luận, đồng tâm cùng ra Tuyên Bố Chung như sau:

Tuyên Bố Chung

Thứ nhứt: Nay thành lập một Cơ chế Hiệp nhứt của các Cơ sở Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại lấy tên là: “CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI”, có phạm vi hoạt động trên toàn Hải ngoại.

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại sẽ phục tùng Hội Thánh khi Hội Thánh tái lập quyền theo đúng Chánh Truyền, Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Thứ hai: Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại từng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực hiện Tôn Chỉ “Tam Giáo Qui Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhứt” và “Bác Ái - Công Bình” của Đức Chí Tôn, góp phần phổ hóa Nhơn sanh, giáo dân qui thiện, tạo lập một xã hội Thánh Đức, Huynh đệ Đại Đồng.

Thứ ba: Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại tuyệt đối tuân theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật Năm Mậu Dần, Hiến Chương năm 1965 cùng các Đạo Nghị Định của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh trong thực hiện nhiệm vụ tu học, hành Đạo và phổ hóa Nhơn sanh.

Thứ tư: Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại lấy sự “Thương Yêu và Tinh thần Hòa Hiệp” làm phương châm hành động, đề cao sự hợp tác với các Tôn Giáo bạn để cùng thực hiện sứ mạng cao cả của Tôn giáo đối với Nhơn loại.

Thứ năm: Thiết tha kêu gọi quý Chức Sắc, Chức Việc Bàn Trị Sự các Cơ sở Đạo, Đại Diện các Tổ chức Đạo, quý vị Nhân sĩ cùng Tín đồ Cao Đài tại Hải ngoại, vì sự nghiệp chung của Đạo, trong tình Thương yêu - Hòa hiệp, hãy cộng tác, giúp đỡ Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại làm tròn trọng trách trong giai đoạn Lịch sử này.

Làm tại San Jose, ngày 02 tháng 9 năm 2006
(Âl., Mừng 10 tháng 7 năm Bính Tuất)

ĐỒNG KÝ TÊN

- Giáo Hữu Thái Cẩm Thanh (ký tên)
- Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh (ký tên)
- Đại Diện các Cơ sở Hành Chánh Đạo và các Cơ sở Đạo tại Hải ngoại tán đồng Hiệp nhứt (Đồng ký tên)



“Từ nay nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một Nhà.
Nam Bắc rồi cùng ra Ngoại quốc,
Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta”.

Quan Điểm:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

“Sứ Mạng và Nhiệm vụ Lịch sử”

* * *

* Lược ý:

“... Trong bối cảnh đen tối của lịch sử Đạo, hai vị Chức sắc Thiên phong ở hải ngoại, vì tiền đồ và sự nghiệp của Đạo đã giương cao ngọn cờ Hiệp nhất, tập hợp Đức Tin và lòng trung kiên của Môn đệ của Đức Chí Tôn sống rải rác khắp nơi trên thế giới để thành lập một Cơ chế chung cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại. . . .

“ . . . Vậy thì những ai có xu hướng phân ly, hoặc mang tư tưởng dị hiềm đổ kị hay vì lý do nào đó, đã vô tình hay cố ý có những phê phán lệch lạc về hành tòng của hai vị Giáo Hữu trong sứ mạng thiêng liêng bảo vệ và phát triển Đạo hải ngoại . . . sẽ chịu trách nhiệm trước Thiên liêng và lịch sử. “ . .

I-TÌNH HÌNH CHUNG.

Biến cố tháng 30/4/1975 ghi dấu một giai đoạn lịch sử mới của Đạo Cao Đài.



Do cơ Trời vận nước nền Đạo chinh nghiêng, người Tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đã bỏ nước ra đi khắp nơi trên thế giới. Dù xa quê hương, xa Tổ Đình Tòa Thánh, nhưng người môn đệ Cao Đài vẫn một lòng vì Thầy, vì Đạo, giữ vững Đức Tin và dần dần qui hiệp lại trong từng địa phương, khu vực ở từng quốc gia từ Pháp, Úc, Canada . . . như là ở Hoa Kỳ, nơi có đông đảo tín đồ Cao Đài sinh sống để cùng nhau bảo thủ Chơn Truyền và phát triển Đạo tại Hải Ngoại.

Dần dần theo thời gian, các cơ sở Đạo ở hải ngoại được thành lập từ nhỏ tới lớn rải rác khắp nơi trên thế giới, từ hình thức Hội Tín hữu ban đầu tiến đến Hương Đạo, Tộc Đạo, Điện Thờ Phật Mẫu, Châu Đạo, Ban Thế Đạo Hải Ngoại, Đại Đạo Thanh Niên Hội . . . Đặc biệt ở hải ngoại, dần có nhiều Thánh Thất theo kiểu vở Tòa Thánh Tây Ninh được xây dựng do chung tay góp sức của toàn thể Đồng Đạo khắp nơi ở hải ngoại như Thánh Thất New Orleans - Louisiana; Thánh Thất Cao Đài California, Thánh Thất Dallas Fort Worth - Texas; Thánh Thất Wichita - Kansas; Thánh Thất Cao Đài Houston - Texas (đang xây dựng) và Thánh Thất Sydney ở Úc. . . .

Sau hơn 30 năm qua, nền Đạo tại Hải ngoại nhìn chung có phần phát triển, nhưng do thiếu vắng sự lãnh đạo của Hội Thánh nên còn có nhiều vấn đề thực tại cần phải giải quyết trên các lãnh vực phát triển, tu học, hành Đạo, củng cố và truyền bá Đức Tin Cao Đài, gìn giữ Chơn Truyền và thực hiện sứ mạng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ . . .

Đó là những tiền đề đặt ra cho nhu cầu hiệp nhất trong bối cảnh mới của lịch sử Đạo hải ngoại.

II- SỬ MẠNG CỦA NHỊ VỊ CHỨC SẮC THIÊN PHONG Ở HẢI NGOẠI (hai vị Giáo Hữu) TRONG THỜI ĐẠO LỘAN:

Đi sát với nhu cầu và tình hình phát triển Đạo tại hải ngoại, với ưu tư khắc khoải về cơ nghiệp của Đạo trong bối cảnh đen tối của Đạo và của đất nước, tin tưởng vào Đức Tin và lòng trung kiên của toàn thể con cái Đức Chí Tôn, nhị vị Chức sắc Thiên Phong (Giáo Hữu Thái Cầm Thanh và Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh) đã đề ra chủ trương Hiệp Nhứt Đạo Cao Đài ở hải ngoại đặt nền tảng trên sự trên sự “Thương yêu và Hòa hiệp”.

Trong Bức Tâm thư kêu gọi Hiệp Nhứt gửi cho Chức sắc, chức việc và đồng Đạo hải ngoại, hai vị đã long trọng tuyên bố trước toàn thể Đồng Đạo hải ngoại cũng như ở Quốc nội: “chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước các Đấng Thiêng Liêng và trước Lịch sử Đạo về lời kêu gọi Hiệp Nhứt này”. (*Bức Tâm Thư ngày 21 tháng 05 năm 2006 /âl, ngày 24 tháng 04 Bính Tuất*).

Lời tuyên bố trên rõ là chứng tích thể hiện tấm lòng “Trọn Trung cùng Hội Thánh, trọn Hiếu với Đức Chí Tôn” của hai vị Chức sắc Thiên Phong, sẽ được mãi lưu truyền trong sử Đạo.

Qua những tiên khai về sự xuất hiện của Đạo Cao Đài trong thời Hạ Nguơn Mặt Pháp, qua Thánh Ngôn Thánh Giáo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ dạy, người Môn đệ Cao Đài ai cũng hiểu rõ rằng Đạo Cao Đài là Đạo của Thầy Trời, không có bất cứ thế lực Tà quyền nào tiêu diệt được.

Lần giở lại trang sử Đạo, không kể những công đức vô vàn của các Bậc Tiên Khai Đại Đạo đã phải chịu biết bao gian nan thử thách để gìn giữ, lèo lái thuyền Đạo vượt qua biết bao cơn bão tố phong ba, lịch sử Đạo cho thấy cứ mỗi lần cơ Đạo chinh nghiêng, bị Tà quyền đàn áp khủng bố là có xuất hiện những vị Thiên sứ đứng ra gánh vác.

Ngày nay, trong bối cảnh đen tối của lịch sử Đạo, hai vị Chức sắc Thiên phong ở hải ngoại, vì tiền đồ và sự nghiệp của Đạo đã gương cao ngọn cờ Hiệp nhứt, tập hợp Đức Tin và lòng trung kiên của Môn đệ của Đức Chí Tôn sống rải rác khắp nơi trên thế giới để thành lập một Cơ chế chung cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại.

Lời kêu gọi Hiệp Nhứt của nhị vị Giáo Hữu đã được sự hưởng ứng rộng khắp của đồng Đạo tại hải ngoại như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc . . và một Đại Hội Lịch sử đã được tổ chức tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ vào năm 2006 để thành lập một Cơ chế chung Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải ngoại là Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại hoạt động cho đến nay, mở ra một trang sử mới cho Đạo Cao Đài ở hải ngoại sau hơn một phần tư thế kỷ.

Phải chăng đây là Thiên ý và nhị vị Chức sắc Thiên phong trong hàng Thánh Thể của Đức Chí Tôn chính là những vị Thiên sứ lãnh nhiệm vụ bảo vệ Đạo trong thời kỳ chuyển biến mới của nền Đạo?

Chúng ta ai cũng hiểu rằng Chức sắc Thiên phong là những bậc lương sanh trong hàng Thánh Thể đã được Đức Chí Tôn dùng quyền Thiêng liêng dạy dỗ, un đúc..và phẩm Giáo Hữu là Chức sắc thuộc Cửu Trùng Đài có nhiệm vụ trọng yếu được ghi trong Pháp Chánh Truyền của Đạo: “*Giáo Hữu là người để phổ thông Chơn Đạo của Thầy*” . . .”*Giáo Hữu là một phẩm vị rất trọng yếu*”. (Đức Hộ Pháp Chú giải).

Do phẩm vị và nhiệm vụ quan trọng của Giáo Hữu mà Đức Hộ Pháp trong Bức Di Ngôn ngày 30/10 Mậu Tuất (1958) tại Kiêm Biên (Cao Miên) có dạy rằng:

“ . . *Bản Đạo cho các con biết rằng: nếu một phẩm Giáo Hữu bên Cửu Trùng Đài mà*

ra linh gì thì Bản Đạo cũng cúi đầu tuân linh.

. . . Cả con cái Đức Chí Tôn thấy một trường hợp nào bất chánh thì quan sát coi trạng thái của nền chánh giáo của Đức Chí Tôn đã có cho hay trước, nó có đại hùng, đại lực, rồi nó sẽ đi trong con đường đại bi, coi chừng có đường đi qua đại ác của nó.

Cả thầy đều đứng lên làm một bức tường thiên nhiên thay một bức tường huyền diệu của Đức Chí Tôn đặng ngăn cản, che chở con cái của Ngài, đừng để đi vào con đường đại ác ..”

Vậy thì những ai có xu hướng phân ly, hoặc mang tư tưởng dị hiềm đồ kỵ hay vì lý do nào đó, đã vô tình hay cố ý có những phê phán lệch lạc về hành tàng của hai vị Giáo Hữu trong sứ mạng thiêng liêng bảo vệ và phát triển Đạo hải ngoại . . sẽ chịu trách nhiệm trước Thiên liêng và Lịch sử.

Trong thời Đạo nạn hiện nay, mọi tín đồ trung kiên của Đạo xin hãy giữ vững Đức Tin, chung tâm hiệp sức trong tình thương yêu hòa hợp, ra sức bảo vệ chơn truyền và phát triển đại nghiệp Đạo, đây không những là họai bảo của nhị vị chức sắc Thiên phong ở hải ngoại, mà cũng là kỳ vọng của toàn Đạo trong nước cũng như ở hải ngoại.

III- MỘT SỐ NÉT VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI HIỆN NAY.

Qua Bản Quy Điều cũng như Bản “Tuyên Bố Chung” cho ta thấy rõ những nét chính yếu về Mục đích, Tôn chỉ và đường lối chung của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại (viết tắt là: CQĐD/CĐHN) .

- CQĐD/CĐHN là một tổ chức Đạo của người tín đồ Cao Đài TTTN ở Hải ngoại, tòng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. ., góp phần phổ hóa nhơn sanh, giáo dân qui thiện, tạo lập một xã hội Thánh Đức, huynh đệ Đại Đồng.

- CQĐD/CĐHN tuyệt đối tuân theo Giáo Lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, tuân theo Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Kinh Thiên Đạo, Kinh Thế Đạo . . trong thực hiện nhiệm vụ tu học, hành Đạo và phổ hóa nhơn sanh; trung thành với Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh thành lập theo Hiến Chương 1965 (được tổ chức và hoạt động trước 1975); không thừa nhận Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trong nước hiện nay vì tổ chức này hoàn toàn xa rời Chơn pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

- CQĐD/CĐHN sẽ phục tòng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh khi Hội Thánh tái lập quyền đúng theo Chánh Truyền Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

-CQĐD/CĐHN là một tổ chức Đạo thuộc Tòa Thánh Tây Ninh luôn rộng mở để mời gọi các cơ sở, tổ chức Đạo ở hải ngoại tán đồng Mục đích, Tôn chỉ và đường lối chung của Cơ Quan cùng chung lo vun bồi đại nghiệp Đạo. . . .

Được thành lập trong một bối cảnh đặc biệt của lịch sử, từ Mục đích, Tôn chỉ và Đường lối chung, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại sẽ là một tổ chức tiên phong với vai trò và nhiệm vụ lịch sử hết sức trọng đại của nó là Bảo thủ Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong suốt thời kỳ biến động của lịch sử; thực hiện cơ qui nhứt Đạo Cao Đài ở Hải Ngoại, vun bồi tình thương yêu, hòa ái để môn đệ Cao Đài cùng dìu dắt nhau lập công bồi đức, tự lập vị cho mình và góp phần phụng sự đắc lực hơn cho nhơn sanh thời Tam Kỳ Phổ Độ . . .

IV- CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI VÀ CHÍNH SÁCH CAO ĐÀI VẬN CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN.

Với chủ trương và lập trường nêu trên, trong thời gian trước đây, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại đã lên tiếng trước dư luận quốc nội và hải ngoại vạch rõ sự chi phối, can thiệp vào nội bộ tôn giáo Cao Đài của nhà cầm quyền CSVN nhằm thực hiện âm mưu biến dần Đạo Cao Đài thành công cụ đặc lực phục vụ cho mục tiêu chính trị của họ.

Gần đây, trước chính sách Cao Đài vận của nhà cầm quyền CSVN, mà thực chất là thực hiện Nghị quyết 36 của Đảng về Tôn giáo nhằm đặt nền Đạo Cao Đài ở hải ngoại dưới ảnh hưởng của nhà cầm quyền CS trong nước, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại luôn kiên định giữ vững lập trường bảo vệ Đạo, đã kịp thời và cảnh báo cho Đồng Đạo ở hải ngoại về âm mưu xâm nhập, phá rối gây chia rẽ trong các cơ sở Đạo Cao Đài ở hải ngoại, lôi cuốn khuyến dụ đồng Đạo hải ngoại qui phục Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước . . .

1/- **Lên Tiếng cảnh báo cùng Đồng Đạo hải ngoại về việc Ông Trần Quang Cảnh được phong phẩm và nhận nhiệm vụ hoạt động tại hải ngoại theo Huấn Lệnh bổ nhiệm số 288-HT-HL ngày 17/5 Tân Mão (18/6/2011) như sau:** “ . . .hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành Đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng Đạo hiểu biết..”

Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải ngoại đã phổ biến Bản Lên Tiếng ngày 04 tháng 7 năm 2011 (ÂL ngày 04/6 Tân Mão) nội dung tóm tắt như sau:

* Kể từ nay Ông Trần Quang Cảnh với nhiệm vụ rõ ràng như đã nêu ra ở trên đã được công khai hóa là cán bộ tôn giáo Cao Đài vận, núp dưới màu áo của Đạo, lãnh nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 36 về Tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản thông qua Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quốc doanh, một tổ chức tôn giáo trá hình hiện nay.

2/- **Vạch rõ âm mưu và cảnh giác tác hại của Chỉ thị 12 điểm của Phó Chủrgng Quản Hội Thánh Đặc trách Pháp Luật thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh quốc doanh, đã được mang ra phổ biến ở hải ngoại có thể gây tác hại cho nền Đạo hải ngoại.** (Bản Thông báo cảnh giác ngày 30-1-2011).

3/- **Lên Tiếng về (08) Chức việc ở Boston và Utah qui tùng Hội Thánh quốc doanh trong nước.** Nhờ vậy (08) vị Chức việc trên đã kịp thời nhận ra bản chất của Hội Thánh trá hình hiện nay và đã có quyết định sáng suốt công bố trả lại và không thừa nhận Huấn lệnh do Hội Thánh quốc doanh ban hành. (*Bản Lên Tiếng ngày 17-12-2010, có kèm theo Bản Tóm Lược Hội Thánh Trá Hình*).

*** KẾT LUẬN:**

Biến cố 30/4/1945 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động đau thương của Đạo và của Đất nước, nhưng nó cũng được cảm nhận chính là một cơ duyên để người tín đồ Cao Đài tự nhận có sứ mạng thiêng liêng: “Hoàng khai Đại Đạo và Phổ Độ Chúng Sinh”. Vậy thì xin cùng nhau vững tin rằng Cơ chế chung của Cao Đài Hải Ngoại là Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại hiện nay được lập ra là thuận theo Thiên ý để thực hiện sứ mạng thiêng liêng giao phó.

Với quan niệm “Đạo chỉ có MỘT không hai”, là tín đồ trung kiên với Đạo, trong tinh thần thương yêu hòa hiệp, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực chung sức bảo vệ và phát triển Đạo tại hải ngoại, cùng dìu dắt nhau trên đường tu tập và góp phần phổ truyền nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn để lời tiên tri “Đạo thành từ ngoài thành vào” được sớm thành hiện thực.

BẢN TIN CƠ QUAN

BẢN TÓM LƯỢC

MỘT SỐ NÉT VỀ HỘI THÁNH TRÁ HÌNH

(Kèm “Bảng Lên Tiếng” ngày 17-12-2010 của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại)

* * *

A- HỘI THÁNH TRÁ HÌNH CHẤP NHẬN BẢN ÁN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH TÂY NINH ĐỐI VỚI ĐẠO CAO ĐÀI.

- “**Bản Án Cao Đài**” ngày 20 tháng 9 năm 1978, được dàn dựng trên nguy tạo sự kiện, xuyên tạc Lịch sử nhằm khủng bố Chức sắc, Tín đồ Cao Đài, bôi lọ và xúc phạm các Bậc Tiền Khai Đại Đạo để thực hiện âm mưu tiêu diệt Đạo.

Bản Án này là khởi điểm cho việc ra đời của Đạo Lệnh số 01/HT-ĐL ngày 1 tháng 3 năm 1979, giải tán toàn bộ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thành lập Hội Đồng Chưởng Quản tạm thời, chiếm đóng toàn bộ khu vực Thánh địa, cưỡng đoạt tất cả tài sản của Đạo, để dần tiến đến sự hình thành Hiến Chương năm Đinh Sửu (1997), thành lập ra Hội Đồng Chưởng Quản chính thức, rồi Hiến Chương Đinh Hợi (2007) với Hội Thánh Cao Đài Quốc Doanh trá hình hiện nay hoàn toàn đi ra ngoài Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

- Trong suốt thời gian dài trên 30 năm Hội Đồng Chưởng quản trước đây và hiện nay là Hội Thánh Cao Đài quốc doanh trong nước ngoan ngoãn tuân phục, trở thành công cụ đắc lực của nhà cầm quyền Cộng sản, họ đã im hơi lặng tiếng chấp nhận Bản Án nghiệt ngã này. Đây là một vết nhơ khó gột rửa, một chứng tích lịch sử phản ánh bản chất vô thần của Đảng Cộng Sản tiêu diệt tôn giáo.

B- HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH HIỆN NAY ĐI RA NGOÀI LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN CỦA ĐẠO:

- Hội Thánh hiện nay không còn Cơ bút do nhà cầm quyền Cộng Sản chỉ thị ngăn cấm, hủy bỏ. (Đạo lệnh 01/3/1979). Do không còn Cơ bút để thỉnh ý quyền Chí Tôn nên mọi việc bắt buộc phải được sự đồng ý của Ban Tôn giáo nhà nước, vậy Hội Thánh này là Hội Thánh của nhà nước.

- Chiếu theo Luật Đạo, thành phần trong Hội Thánh phải là những Chức sắc Thiên phong chánh vị. (Tân Luật - Phần Đạo Pháp: Chức sắc từ cấp Giáo Hữu trở lên phải được chọn trong Bực Thượng Thừa mà thôi).

Thành phần trong Hội Thánh hiện nay phần lớn là do phàm phong (đều qua xét duyệt lý lịch và chấp thuận của nhà cầm quyền), chưa được Đức Lý Giáo Tông và Đức Chí Tôn phê chuẩn.

Một tổ chức Đạo mang danh Hội Thánh với những thành phần Chức sắc phàm phong như vậy thì sao gọi là Hội Thánh? Đây là một Hội Thánh trá hình hoàn toàn không có đủ đầy Thánh chất như Hội Thánh theo đúng Pháp Chánh Truyền trước năm 1975.

- Các Chức sắc lãnh đạo trong “Ban Thường Trực Hội Thánh” phải đăng ký và phải được sự công nhận của Ban Tôn Giáo chính phủ.

Lãnh đạo điều hành cao nhất trong Hội Thánh trá hình hiện nay là một Chưởng Quản do một Đầu sư Phàm phong nam phụ trách và 2 Phó Chưởng quản gồm Phó Chưởng Quản đặc trách Nữ phái (do nữ Đầu sư Phàm phong) và Phó Chưởng Quản đặc trách Pháp Luật (một vị nguyên là Cải Trạng Thiên phong).

Chức danh Chưởng Quản Hội Thánh, Phó Chưởng Quản Hội Thánh trong Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay có nguồn gốc từ tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản trước đây do chính quyền nhào nặn ra.

để thống trị nền Đạo, hoàn toàn xa lạ không có trong Pháp Chánh Truyền của Đạo, chỉ có trong thời Đạo loạn dưới chế độ Cộng Sản.

- Trong suốt thời gian dài từ Hội Đồng Chưởng Quản nhiệm kỳ II (không kể nhiệm kỳ lâm thời đầu tiên) đến nhiệm kỳ IV (1984 -1997), Ông Đầu sư phạm phong độc chiếm quyền chính trị và Luật lệ, đưa nhơn sanh vào vòng áp chế để thực hiện ý đồ riêng tư phe nhóm, đặc biệt là áp chế nền Đạo đi vào quỹ đạo của Đảng và nhà nước.

Ngay cả sau khi có Hiến Chương 2007 ra đời (được gọi là Hiến Chương Phục quyền Hội Thánh), cơ chế độc tài độc đoán của Hiến Chương năm Đinh Sửu (1997) được duy trì tiếp nối nhằm tăng cường quyền hạn lãnh đạo thống nhất của vị Đầu Sư Phạm phong do nhà cầm quyền Cộng Sản dựng lên, nuôi dưỡng để sai khiến.

Theo Hiến Chương 2007 này, trong Hội Thánh Cao Đài Tây ninh hiện nay, hai Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng hiệp lại thành “Hội Thánh duy nhất”; theo đó, Hiệp Thiên Đài đặt dưới quyền Cửu Trùng Đài, không còn phân lập theo như Pháp Chánh Truyền qui định (xem như Hiệp Thiên Đài không còn nhiệm vụ giữ gìn luật Đạo, bảo thủ chơn truyền như Pháp Chánh Truyền qui định). Quyền lãnh đạo tập trung thống nhất vào vị Đầu sư Phạm phong, đây là thực trạng lấy quyền Đời áp chế Đạo, đặt nền Đạo dưới sự áp chế của quyền đời hoàn toàn vi phạm Pháp Chánh Truyền của Đạo.

- Sự độc quyền, độc đoán áp chế nhơn sanh, khống chế nền Đạo còn biểu hiện qua sự thao túng, tước đoạt quyền của Cơ quan Lập Pháp trong Đạo đó là quyền triệu tập và quyền quyết định tối thượng trong các kỳ Đại Hội của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh là Hội Nhơn sanh, Hội Thánh và Thượng Hội.

Chánh Thể Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn để tại mặt thế thể hiện tinh thần dân chủ cao độ qua sự phân lập quyền Hành pháp, Tư Pháp và Lập Pháp, nhưng đã bị hủy diệt hoàn toàn dưới thời Hội Đồng Chưởng Quản tiếp theo là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay.

- Thực hiện chỉ thị của của nhà cầm quyền Cộng Sản, Hội Đồng Chưởng Quản và nay là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đã giải tán nền Hành Chánh Đạo 5 cấp của Hội Thánh Cao Đài trước năm 1975 và chỉ lại còn 2 cấp là cấp Trung Ương tại Tòa Thánh và Bàn Cai Quản Thánh Thất địa phương.

Hội Thánh Em (Bàn Trị sự) là cơ cấu hạ tầng của nền Đạo được qui định trong Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Bàn Trị sự trước đây nay biến thành Tổ Nghi lễ và chức năng của Chức việc là phụ trách việc hướng dẫn các mặt nghi lễ cho tín đồ trong phạm vi địa bàn được công cử (cũng được gọi Chánh Trị sự, Phó Trị sự và Thông sự nhưng không còn gọi là Giáo Tông Em, Đầu Sư Em và Hộ Pháp Em theo Pháp Chánh Truyền qui định).

- Tất cả hồ sơ xin cầu phong cầu thăng đều phải được nhà cầm quyền xét duyệt. Các chức việc đến chức sắc tại các địa phương muốn đi hành đạo phải qua giai đoạn xét lý lịch của nhà cầm quyền. Cụ thể như Huấn Lệnh 418, 419 ngày 11/11/2010, tất cả đều lệ thuộc vào quyết định của nhà cầm quyền, điều này chưa hề xảy ra với Hội Thánh theo Hiến chương 1965 (trước năm 1975) .

- Hội Đồng Chưởng Quản trước đây và nay là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh trá hình, theo lệnh nhà cầm quyền Cộng Sản cho ra đời cơ chế gọi là “Cầu phong cầu thăng theo Luật Công cử” mà thực chất là tạo cơ hội cài đặt cán bộ tôn giáo vận vào các tổ chức, cơ quan của Đạo để chỉ đạo, chi phối, để bề theo dõi kèm kẹp biến Hội Thánh này ngày càng trở thành công cụ đắc lực thực hiện đường lối của Đảng và nhà nước. Không kể các đợt cầu phong, cầu thăng sau này, chỉ tính riêng trong đợt cầu phong cầu thăng theo Luật công cử (Hiến chương Đinh Sửu 1997) cũng đã mở ngõ cho hàng ngàn phạm phong xâm nhập vào cái gọi là Hội Thánh mà trong đó có không ít phần tử đội lốt tôn giáo âm thầm hoạt động theo dõi kèm chế mọi hoạt động của Đạo.

- Trước đây, do công nghiệp hành đạo, người tín đồ Cao Đài được cầu phong và dâng lên Đức Lý Giáo Tông chấm pháí theo căn nguyên của từng người.

Nay việc chấm phá cho chức sắc phàm phong áp dụng theo kiểu bắt banh vàng, xanh, đỏ để được xếp vào các phái Thái, Thượng, Ngọc, một kiểu chấm phá được sáng tạo ra hết sức lạ lùng, quái dị, chỉ có trong thời kỳ của Hội Đồng Chuông Quán và Hội Thánh Cao Đài Quốc doanh hiện nay mà thôi.

-Thay đổi lễ nghi trong Tang chế như người chết quay đầu vô, và đặc biệt là thực hiện giải tỏa Nghĩa Trang Cự Lạc Thái Bình mà không dựa trên sự đồng thuận của nhơn sanh, đã gây ra nhiều oán than, phần nộ của Đồng Đạo, đồng bào khắp nước v.v...

C- CHỦ QUYỀN CỦA ĐẠO BỊ TUỐC ĐOẠT:

- Nhân sự lãnh đạo điều hành nền Đạo phải đăng ký và phải được nhà cầm quyền công nhận.

Mọi việc điều hành nền Đạo phải tuân phục, báo cáo cho chính quyền Tỉnh và Ban Tôn giáo Hà Nội để xin chỉ thị. Cụ thể là 2 Huấn Lệnh 418, 419 ngày 11/11/2010 có ghi rõ nội dung xin phép nhà cầm quyền Tây ninh và Ban Tôn giáo Hà Nội. Điều này chưa hề xảy ra với Hội Thánh theo Hiến chương 1965 (trước năm 1975).

Sau năm 1975, với Hội Thánh quốc doanh hiện nay, mọi quyết nghị trong các kỳ họp đều phải trình lên Ban Tôn Giáo nhà nước duyệt y, cho thấy Ban Tôn Giáo nhà nước là Cơ Quan lãnh đạo tối cao của Hội Thánh quốc doanh . Điều đó hóa ra Ban Tôn Giáo nhà nước đoạt quyền Chí Tôn không hơn không kém.

- Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh đã bị chiếm đóng từ hơn 30 năm nay, chứng tỏ Hội Thánh Cao Đài trá hình này đã nghiêm chỉnh tuân hành chỉ đạo của nhà cầm quyền Cộng sản, biến nơi tu hành thanh tịnh thiêng liêng trước năm 1975 nay thành khu du lịch, giải trí nhớt nhúa, ô uế để kinh doanh cùng nhau chia chác thủ lợi.

- Tiếp tục chiếm đoạt tài sản của Đạo từ hơn 30 năm nay, không hoàn trả lại cho Đạo.

*** TÓM LẠI:**

- Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay là một tổ chức tôn giáo quốc doanh đã đóng góp một cách tích cực trong việc làm biến thể Đạo Cao Đài từ một nền Chánh giáo thành ra phàm giáo.

- Hội Thánh hiện nay trong nước chỉ là một tổ chức ngoại vi của Đảng, một công cụ thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, được lập ra theo chỉ thị của Đảng và Nhà nước để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp dư luận trong nước và quốc tế. Đây chỉ là một Hội đoàn không hơn không kém.

Nhìn chung, Bản Hiến Chương năm 2007 và Hội Thánh Cao Đài Tây ninh hiện nay hoàn toàn không đúng với Tân Luật & Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh. Đồng Đạo trong và ngoài nước hãy sáng suốt, giữ vững Đức Tin để nhận cho rõ thực chất của Hội Thánh trá hình quốc doanh này và cùng nhau đoàn kết hiệp nhứt lại thành một khối trong tình thương yêu hòa ái để gây dựng nền Đạo hải ngoại đúng theo nền Chánh Pháp của Đức Chí Tôn.

Chỉ như vậy mới kỳ vọng lời tiên tri “Đạo thành từ ngoài thành vào” sớm trở thành hiện thực.

Cầu nguyện cho nền Đạo hải ngoại được an bình.

California, ngày 17 tháng 12 năm 2010

(ÂL ngày 12/11 Canh Dần)

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI

TÒA THÁNH TÂY NINH TẠI HẢI NGOẠI

TM. HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Qu. Chủ Trưởng

(Ấn ký)

Hiền Tài Phạm Văn Khảm

TÂM TÌNH VỚI BẠN ĐẠO

Nhân dịp kết thúc năm 2011

* Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Thân gửi: Anh Chị Em Bạn Đạo thân mến,

Ngày rời khỏi quê hương, gần như hầu hết trong chúng ta ai ai cũng tự nhủ một lòng giữ Đạo. Tại xứ người, mặc dầu cuộc sống chưa thực sự ổn định, nhưng cũng đã thôi thúc người tín đồ Cao Đài tìm gặp lại nhau, kết chặt tình thương yêu “ cùng một Đạo tức cùng Cha”. Với tinh thần trong sáng này, các Hương Đạo, các Tộc Đạo rồi Châu Đạo sớm được hình thành. Nay lại nhiều Thánh Thất được xây cất theo mẫu mã Tòa Thánh Tây Ninh. Song song với việc phát triển về hình thức, nhiều Tập San Đạo, nhiều Website Đạo, nỗ lực xuyên dương nền Chánh giáo. Ngoài ra, nhiều đơn vị Đạo cũng đã in kinh sách phổ truyền khắp nơi .. Có thể nói Đạo Cao Đài ở hải ngoại đã dựng nên một nền tảng vững chắc. Đó là những điều đáng mừng.

Tuy nhiên, nỗi mừng chưa kịp lớn dậy, nay lại có vài nguồn lo đưa đến bởi thế lực ngoại lai có thể làm phân hóa tinh thần, chia rẽ nội bộ và biến nền Thánh giáo thành Phàm giáo.

Chúng ta hiểu được lý Đạo, nên bình thản đón nhận như là cơ thử thách, là qui luật tất yếu: Đạo khai, Tà khởi hoặc Vô Ma khảo bất thành Đại Đạo ... để sẵn sàng làm bài thi sao cho điểm thật cao để xứng đáng là học trò tốt của Đấng vừa là Cha vừa là Thầy của mình.

Muốn đạt được kết quả như ước muốn, thiết tưởng chúng ta nên nhắc lại cho nhau nghe bài học căn bản mà hồi còn bé đã học trong quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư: Rằng xưa có bác nông dân, một ngày nọ gọi các con lại và bảo: Trong các con, đứa nào bẻ gãy được bó đũa này, cha sẽ trọng thưởng cho túi bạc. Các con đứa nào cũng ước thử, nhưng không sao bẻ nổi. Người Cha thấy vậy, mới cầm lấy bó đũa rồi phân ra từng chiếc và bẻ gãy một cách dễ dàng cho đến khi hết bó đũa!

Sau đó, Bác nông dân ôn tồn nói với các con: Hợp quần gây sức mạnh. Các con hãy nhớ điều này.

Với ý nghĩa thực tế của bài học nêu trên, rồi suy tư đến sự sinh tồn và cơ phát triển Đạo tại hải ngoại, nhiều tín hữu Cao Đài thôi thúc ngồi lại với nhau để tìm ra một Cơ Chế Chung, hiệp nhất như bó đũa ... để cùng nhau bảo thủ Chơn Truyền và giữ gìn luật lệ Cao Đài. Từ đó mới có Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại hải ngoại ra đời mà thành viên là tất cả quý Huynh Tử đang điều hành các Cơ Sở Đạo tại hải ngoại. Từ những quý vị này được bầu ra 9 thành viên lập thành Hội Đồng Đại Diện. Về sau, để có sự phân biệt rõ ràng và chính danh nên cơ quan Đại Diện Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mới đổi tên là Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại.

Từ khi ra đời đến nay gần 6 năm, thử xét lại Cơ Quan này có làm điều gì sai với Luật Đạo, lệch Chơn Truyền?

Thật tình mà nói, không đến nỗi quá chủ quan rằng: Với những năm đầu, chỉ dồn nỗ lực việc tổ chức, phân công điều hành, thảo luận phương pháp phục vụ ... nên chỉ làm được vài việc như: tái bản những kinh sách Đạo cần thiết, hình thành Web site BẢN TIN CAO ĐÀI với mục đích tạo mối giao lưu hành đạo nhịp nhàng giữa các đơn vị Đạo tại hải ngoại... và đặc biệt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài hải ngoại quả là một lá chắn bảo vệ các Cơ Sở Đạo tại hải ngoại.

Hiện nay, Cơ Quan đã thống nhất vài phương án phát triển Đạo và đang trên đà thực hiện.

Nói tóm lại, mỗi Cơ Sở Đạo tại hải ngoại là một chiếc đũa và tất cả các chiếc đũa này kết hợp lại thành Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại. Đó là bó đũa, là cách tìm lấy thế đứng vững trong thời gian Hội Thánh bị cưỡng bức giải thể. và cũng là cách hiệp cùng chư môn đệ gìn giữ luật lệ Cao Đài.

Rất mong mọi tín hữu chúng ta cùng chung nhau một lòng hiệp sức phổ truyền mối Đạo Trời nơi hải ngoại mỗi ngày mỗi sáng lên.

Thân ái kính chào và nguyện cầu cho Chư Huynh Tử luôn an bình trong cuộc sống./.

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN THẤT CHƠN TRUYỀN

Người soạn: Bách Thanh

* * *

“Lắm phen, Thầy phải hạ trần , quyết bỏ ngôi Chí Tôn xuống lập Đạo, lại bị các con bạc đãi, biếm nhẽ, xua đuổi, bắt buộc đến đổi phải chịu cho các con giết chết! Thảm thay! Các mối Đạo, Thầy đã liều thân lập thành đều vào tay Chúa Quỷ hết, nó mê hoặc các con...” (Trích TNHT)

Vào thời Hạ Ngươn Mạt Pháp này, không khéo hơn loại sẽ phải rơi vào cơ tận diệt nên Đức Chí Tôn ban hồng ân Đại Ân Xá Kỳ III và khai mở nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tuy nhiên các Đấng Thần Thánh Tiên Phật can gián Ngài trong việc giáng trần. Do đó, Đức Chí Tôn mới lập nên Hội Thánh.

Vậy Hội Thánh là gì?

Xin nghe lại một trích đoạn bài diễn văn của Đức Hộ Pháp đọc tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 14 tháng 2 năm Mậu Thìn (1928) như sau:

“Hội Thánh tức là đám lương sanh của Thầy tom góp lại làm một. Cả lương sanh ấy, Thầy đã dùng quyền Thiêng Liêng dạy dỗ, trước ung đúc nơi lòng một khối từ bi cho tâm địa có mảy mún tình ái vật ưu sanh theo Thánh Đức háo sanh của Thầy, để dùng làm lợi khí phàm tục độ rồi người phàm tục

Những lương sanh ấy phải thế nào hội hiệp lại nhau làm một mà làm ra thân xác phàm của Thầy thì Thầy mới có hình thể trong thời Tam Kỳ Phổ Độ này hầu tránh khỏi phải hạ trần như trong mấy kỳ phổ độ trước đây.”

Qua các lời dạy nêu trên, người tín đồ Cao Đài quả quyết rằng: HỘI THÁNH LÀ THÁNH THỂ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN TẠI THẾ VÀ HỘI THÁNH LÀ TẬP HỢP CỦA MỘT NHÓM LƯƠNG SANH DO CHÍNH ĐỨC NGÀI CHỌN VÀ GIÁO HÓA NÊN.

Vậy, ai dám giải thể Hội Thánh ?

Chắc chắn là Tà Quyền, là đạo binh của Kim Quang Sứ.

Hội Thánh của Đức Chí Tôn lập ra nay bị giải thể là khởi đầu cho giai đoạn lèo lái đi đến Thất Chơn Truyền ! và cũng là giai đoạn bắt đầu của cơ thử thách hết sức gay go cho người tín đồ Cao Đài.

Vì vậy, Đức Chí Tôn cũng hằng khuyên nhủ:

“Tâm cứng cõi, Đạo điều hòa thì cứ bước tới Thầy, tâm trí bất định, đạo hạnh không hoàn toàn, thì con đường hám lợi, xu danh đưa tới hang sâu vực thẳm đó.

Con đường vô tư để tìm cứu khổ cho chúng sanh là con đường Đạo Đức. Ngọn đèn thiêng liêng sẽ chực soi tỏ bước của các con. Khác với con đường ấy là đường của Quỷ Vương đem lối...” (Đàn cơ 5/5 Mậu Thìn 1928)

Cũng trong đàn cơ này, trước khi Thăng, Đức Chí Tôn cũng nói thêm rằng: “Cơ thử thách chỉ dùng với những đứa tâm phàm lẫn chất Thánh”

Đẹp bỏ phàm tâm, sống sao cho hi Thánh, hi Hiền, tư tưởng vượt lên cao hòa nhập với tầng Thánh ý... ắt khỏi phải lụy vào cơ thử thách.

Ngược lại sống theo chủ nghĩa Duy Vật, luôn luôn bị vật chất ràng buộc, trì níu, không quan tâm đến Đạo Đức... cũng không cần phải trải qua cơ thử thách vì đã thuận đường về với Quỷ mị.

Chỉ có những người lưng chừng vừa phàm vừa Thánh, tối sáng chưa phân minh, Chánh tà chưa phân biệt, vàng thau còn lẫn lộn nên cần thử lửa cho rõ thiệt hư.

Đứng trước cơ Đạo đang hồi nghiêng ngửa, người tín đồ Cao Đài hơn lúc nào hết nên dốc hết lòng cầu nguyện cho trí não quang minh, tinh thần mẫn huệ để đủ nhận định con đường nào về với Thầy và con nào phải tránh để khỏi lọt vào tay Kim Quang Sứ.

Tỷ như lòng muốn thăng tiến trên đường tu tập, chúng ta cần phân biệt đâu là Thiên vị và đâu là Quỷ vị.

Thiên vị do Thiên phong mà có. Quỷ vị là do phàm phong cấp phát.

Chức sắc Thiên Phong được chấm phá do Đức Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ giáng cơ ban cho .

Chức sắc phàm phong chỉ qua cuộc bốc thăm những quả banh vàng xanh đỏ đủ xác định việc chấm phá cũng xong.

Như vậy chơn truyền tạm dẹp qua một bên để hòa đồng với tất cả các trò chơi bốc thăm thường diễn ra ở ngoài hè phố!

Tỷ như, tưởng chừng được lập công bồi đức một phần nào, nên trên chuyến trở về Hoa Kỳ, có người đã sẵn sàng mang qua vài chục quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo có nhân con dấu đỏ Hội Thánh, có ghi rõ tái bản năm Mậu Tý 2008 và đặc biệt hủy bỏ ngày Vía Đức Chuông Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là ngày 22 tháng 5 dương lịch hằng năm.

Những quyển kinh này truyền đến các Thánh Thất ở hải ngoại để các nơi này sẽ quên lãng thiết lễ ngày Vía Đức Chuông Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, người mà chính Đức Hộ Pháp hằng ngưỡng mộ là có công lớn trong việc hoàng khai nền Đại Đạo.

Đây là một trong những hành vi có mục đích làm thất chơn truyền của nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Vậy ai là người đã đặt ra câu hỏi: Nay Đạo Cao Đài có Hội Thánh, nếu không tuân lệnh Hội Thánh thì phải tuân lệnh ai?

Xin hỏi ngược lại: Hội Thánh nào?

Có phải Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên hay Hội Thánh do nhà nước CSVN hình thành?

Nếu là Hội Thánh loại thứ hai (Hội Thánh do nhà nước CSVN hình thành) thì hãy chấp tay cúi lạy Quí Vương để xin làm đồ đệ đời đời kiếp kiếp.

***Bách Thanh**

Thánh Ngôn

“Giặt giành rớt cuộc cũng tay không,
Nhân quả đeo mang tội chất đồng.
Ví biết phép công cơ thưởng phạt,
Đường tu sớm bước chí thông dong”.

(TNHT Q.II)

Xây cất Thánh Thất ở Hải Ngoại

* * *

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Bát Thập Lục Niên

Toà Thánh Tây Ninh

THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS

8415 S. Breeze Dr., Houston, Texas 77071

TÂM THƯ

Kính gửi: Quý vị Chức Sắc, Chức Việc và quý Đồng Đạo,
Quý vị Mạnh Thường Quân ân nhân,

Kính thưa quý liệt vị,

Ngày 28/11/2009, chúng tôi đã long trọng tổ chức Lễ Khánh Thành HẬU ĐIỆN và Lễ đặt viên đá đầu tiên xây CHÁNH ĐIỆN Thánh Thất Cao Đài Houston Texas tại địa chỉ 8415 S. Breeze Dr., Houston, Texas 77071.

Tuy nhiên, việc xây cất Chánh Điện theo mẫu Toà Thánh Tây Ninh quả rất khó khăn, phức tạp và tế nhị vì đây là mẫu từ Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông ban cho nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo hình ảnh của BẠCH NGỌC KINH trên thượng giới cho nên chúng ta phải cố gắng làm đúng theo mẫu qui định, trừ trường hợp bất khả kháng phải tuân theo luật lệ địa phương hoặc tùy theo địa thế đất đai nhưng các phần căn bản cần làm đúng theo mẫu. Vì thế, trước khi đệ nạp hồ sơ xin giấy phép, chúng tôi phải chịu khó về VN tham khảo và nghiên cứu kỹ lưỡng thêm.



Hình nhiệm Đền Trời không bóng và
Thánh Sơn Đền Tộc dưới ánh sáng.

Hiện nay, tại vùng Thánh Địa các Thánh Thất vừa mới xây xong quả thật rất uy nghi, đồ sộ và rất đẹp như Thánh Thất NINH SƠN, xây theo mẫu số 4; Thánh Thất LONG THÀNH TRUNG, theo mẫu số 3...Chúng tôi vui mừng và xúc động biết bao khi nhìn các Thánh Thất ngự trên mảnh đất thiêng như toả ánh hào quang nhiệm mầu bao phủ, chúng

tôi bàng hoàng... mơ ước...

Chúng tôi đã tiếp xúc, hỏi ý kiến một số Chức sắc lão thành và đồng đạo tại VN, tất cả đều vui mừng khi biết Đồng Đạo Hải Ngoại cùng nhau quyết tâm dựng CỜ HIỆU “HOÀNG KHAI ĐẠI ĐẠO”

và “PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH” của Đức Chí Tôn tại các quốc gia xa xôi hơn nửa vòng trái đất! Ai cũng hiểu Thánh Thất Cao Đài dù xây dựng bất cứ nơi nào cũng là của chúng sanh, của Trời Đất và mỗi tín hữu đều có bổn phận hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng giao phó.

Nỗi hân hoan của quý Chức Sắc và Đồng Đạo bên nhà, nhứt là các vị lão thành là một khích lệ lớn lao giúp chúng ta mạnh bước vào TRƯỜNG THI CÔNG QUẢ, bất chấp mọi khó khăn gian khổ đang chờ phía trước. Chúng tôi nhờ Kiến Trúc Sư vẽ lại sơ đồ theo mẫu số 3 và đệ nạp hồ sơ xin giấy phép vào ngày 08/05/2010. May mắn thay, chỉ trong vòng 9 tháng, chúng tôi nhận được giấy phép xây cất số 10058284 ngày 08/03/11. Đồng đạo Houston rất vui mừng xúc động, đồng cảm nhận được sự hỗ trợ của các Đấng Từ Bi, nên tất cả đều quyết tâm hy sinh hoàn thành công trình xây cất Chánh Điện.

Chúng tôi tha thiết cầu xin quý vị Chức Sắc, Chức Việc tại các cơ sở Đạo HN, quý Đồng Đạo, quý vị Mạnh Thường Quân ân nhân và quý vị Hiền Tài và các thành viên Đại Đạo Thanh Niên Hội khắp nơi tích cực hỗ trợ chúng tôi hoàn thành tâm nguyện để thành phố Houston có được một công trình văn hoá nhiệm mầu, kết hợp và hài hoà các nền văn hoá Đông Tây, kim cổ, tương đắc Đạo Đời, tiến đến một nền văn hoá HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG, góp phần đưa nhơn loại đến một nền văn minh thực sự, một nền hoà bình vĩnh cửu, một xã hội Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền dưới ánh hào quang của Đấng Tối Cao.

Cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho quý vị và toàn thể quý quyến được muôn điều may mắn, vạn sự như ý.

Xin chân thành tri ân và trân trọng kính chào.

GHI CHÚ:

Chi phiếu ủng hộ xin ghi: THÁNH THẤT CAO ĐÀI HOUSTON, TEXAS.

-Địa chỉ: P.O. BOX 711385 - Houston, Texas 77271-1385.

-Điện thoại liên lạc: Trịnh Quốc Thế 832-755-0105, Đào văn Thảo 713-231-4425

Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận và được miễn trừ thuế.

Hình thức công quả:

- Cho mượn: khi cần sẽ hoàn lại bất cứ lúc nào, xin cho biết trước 30 ngày.

- Ủng hộ định kỳ mỗi tháng (membership)

- Tùy nghi hỗ trợ.

Houston, ngày 15 tháng 03 năm 2011

TM. Bàn Tri Sự

CTS. Phạm văn Soi

TM. Hội Đồng Quản Trị

HT. Trịnh Quốc Thế

TM. Ban Tạo Tác

ĐYS. Cảnh Thiên



CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Kêu Gọi Phát Tâm Công Quả
Xây Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
9702 Bolsa Ave. # 100
Westminster, CA 92683

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập lục niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Số: 07/VP/QCT

Ngày 29/5/2011

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
TÂM THƯ

Kêu gọi Phát Tâm Công quả
Yểm trợ xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston Texas, Hoa Kỳ

Kính gửi: Quý Chức sắc, Chức việc các Cơ sở Đạo và Đồng Đạo tại hải ngoại.

Kính thưa Quý Hiền huynh, Hiền Tỷ,

- Căn cứ vào Tâm Thư của Hành Chánh Đạo Thánh Thất Cao Đài Houston Texas kêu gọi yểm trợ xây cất Thánh Thất theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh (Đính kèm)

- Căn cứ chủ trương của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại trong Đại Hội lần I tại Houston, TX ngày 27&28-11-2010 là “tích cực yểm trợ các công trình xây cất Thánh Thất ở Hải Ngoại mà trọng tâm là tập trung yểm trợ dự án xây cất Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas sớm được hoàn thành”.

-Nhận định rằng Cơ sở Đạo tại địa phương nào ở hải ngoại có điều kiện xây dựng Thánh Thất theo mẫu Tòa Thánh Tây Ninh để hình thành Ngôi Thờ Đấng Cha chung của nhơn sanh là làm tiên phong gương cao ngọn cờ Cứu khổ của Đức Chí Tôn đối với nhơn loại. Đây cũng là phương sách góp phần mở ra Trường thi Công quả cho tín đồ và toàn cả nhơn sanh có cơ hội lập công bồi đức.

-Xét rằng địa điểm đang xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston Texas tọa lạc trên một lô đất vuông vức hai mẫu tây (đã làm xong khu Hậu Điện và nay đã bắt đầu khởi công xây Chánh Điện sau khi được Giấy phép xây cất của Thánh Phố) là một địa điểm gần trung tâm thành phố Houston, Texas, được xem là một trong những trung tâm lớn của nước Mỹ. Do đó, khi Thánh Thất được hoàn thành, ngoài việc hành trì Đạo sự tại địa phương, sẽ góp phần phát triển nền Đạo và phổ truyền nền Chánh giáo của Đức Chí Tôn tại hải ngoại.

Kính thưa quý Hiền huynh Hiền Tỷ,

Qua các nhận định trên, Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại thành tâm kêu gọi Quý Chức sắc, Chức việc các Cơ sở Đạo và Đồng Đạo khắp nơi ở hải ngoại hãy tích cực ủng hộ dưới mọi hình thức cho công trình xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas để công trình vĩ đại này sớm được hoàn thành.

Riêng trong phạm vi của Cơ Quan Đại Diện, thay mặt Hội Đồng Đại Diện, kính đề nghị quý Huynh Tỷ lãnh đạo các Cơ sở Đạo Thành viên hãy hết sức quan tâm phổ biến, vận động Đồng đạo tại địa phương chung tâm hiệp sức cùng Đồng Đạo tại TT Houston hội nhập vào trường công quả để giúp công trình lớn lao này sớm được hoàn tất.

Tin tưởng vào tiền đồ của nền Đạo tại hải ngoại, vào tấm lòng của tất cả chư Huynh Tỷ, chúng tôi tin rằng ngày Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas sẽ không xa và đây sẽ là ngày vui chung của người tín đồ Cao Đài hải ngoại thể hiện tinh thần “Thương Yêu và Hiệp Nhứt”.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho chư Huynh Tỷ và gia quyến luôn được hạnh phúc an vui và tu tiến trên đường lập vị. Trân trọng,

TM. CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI
Qu. CHỦ TRƯỞNG

(chữ ký và con dấu)

Hiền Tài Phạm Văn Khảm

Đồng kính gửi:

- Tập San Thế Đạo
- Tập san Qui Nguyên
- Các trang mạng www.banthedao.org, www.quinguyen.org
“để kính xin phổ biến”

Thánh Ngôn

“Các con, Thầy đã lập thành Thánh Thất, nơi ấy là Nhà Chung của các con; biết à” (TNHT, Q.I.1964).

“Điều cần thiết là mỗi đứa cần lưu tâm, rón lo việc Thánh Thất cho hoàn thành; mỗi đứa để chút ít gang tấc vào đó”. (TNHT, Q.II, 1964).

*Giáo Lý

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

* Bài Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh.

(Trích Thông Tin số 7, ngày 28/06/1970)

Kính Thưa Quý Vị,

Mỗi Tôn Giáo, dẫu Thích giáo, Lão giáo hay Nho giáo đều có tôn chỉ khuyên người lánh dữ làm lành, dưỡng tánh tu tâm để đi đến con đường giải thoát.

Phật giáo gọi Đời là bể khổ, nước mắt chúng sanh trong ba nghìn thế giới, đem chứa tích lại còn nhiều hơn nước trong bốn biển.

Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dạy rằng: Cõi Đời là nơi con người bị dày dọ, đặng trả cho xong nợ tiền khiên. Nếu trả chưa dứt nợ, thì phải chịu trầm luân mãi cho đến khi vay trả vẹn toàn mới được giải thoát.

Muốn được giải thoát, con người phải lo tu hành, phải sống một đời thanh bạch, tránh chốn cạnh tranh giành giựt, trau dồi hạnh đức để làm nấc thang bước lên khỏi chốn mê đồ, thoát vòng và lập công quả tục lụy.

Điù dắt con người đi trọn vẹn trên đường Thánh đức, là mục đích chung của các Đạo giáo.

Mục đích đó, người theo Đạo có thể quên đi, nhưng nó vẫn có sẵn trong kinh điển.

Muốn vạch con đường cho nhơn sanh thoát nơi biển khổ, tránh đọa luân hồi, Đức Phật THÍCH CA dạy phải diệt cái bản ngã, dứt hết mọi tình lưu luyến, coi sự đời là mộng ảo, đoạn tuyệt sự ham muốn, trừ khử vô minh để về với chân như bất sanh bất diệt.

Đức LÃO TỬ thì coi thường mọi việc thế tình, cho công danh phú quý là phù vân, nên chủ trương cái thái độ hờ hững lãnh đạm với ngoại giới.

Đức Ngài quan niệm cái nguyên lý sinh tồn tự thể của con người, với cái nguyên tắc sinh tồn bản thể của Vũ trụ, có những mối tương quan vô hình nhưng chắc chắn, làm nhân duyên sinh khởi tồn tại cho nhau, nên muốn thanh tịnh vô vi để hòa mình cùng Đạo, hầu tìm phương trường sanh bất tử.

Chúa JÉSUS thì long trọng phán truyền cho nhân loại: “Các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha các con trên Trời”.

Đức KHỔNG TỬ thì áp dụng triệt để khẩu hiệu: “Thành chi” tức là tiến tới hoàn thiện. Thuyết “Thành chi” của Đức Ngài chia ra làm hai giai đoạn: Thành kỷ và Thành nhân, tức là hoàn thiện mình trước, rồi giúp người hoàn thiện như mình, để phối hiệp cùng Đấng THƯỢNG ĐẾ.

Vì hiểu thấu con người tuy hèn mọn đối với vũ trụ, nhưng được ban cho một định luật linh diệu là có thể tu tâm dưỡng tánh, để phối hợp với Trời, và Trời bao giờ cũng ở trong tâm hồn chúng ta, nên Đức KHỔNG TỬ cảm thấy mình tràn ngập vui sướng mới dám nói lên: “Triêu văn Đạo, tịch tử khả hỷ”, có nghĩa: “Sáng nghe biết Đạo, chiều chết cũng vui”.

Để hoàn thiện mình, Đức Ngài áp dụng định luật “Trật Tự” và “Hòa Hợp” của Trời Đất.

Quan niệm của Đức Ngài là phải đem trật tự lại trong con người, tức là phải sửa ngay ngắn lại những gì chệch lệch, phải chấn chỉnh lại những gì gian tà, phải đem thành thực lại thế cho những gì giả dối.

Để thực hành việc đó, Đức Ngài dùng những phương pháp: Ý thành, Tâm chánh, Thân tu, Gia tề, Quốc trị, Thiên hạ bình.

Trật tự tu tỉnh lại bản thân đó gọi là Trung. Kế đó đem trật tự gieo lại cho người khác, cho họ hoàn thiện như mình gọi là Thứ.

Trung và Thứ hòa hợp với nhau, để đem công bình, bác ái lại cho thiên hạ, cùng nhau góp sức chung vai nâng đỡ nhau về cùng Thượng Đế toàn thiện toàn mỹ.

Như vậy bản thân mình sẽ là khúc nhạc, gia đình mình là khúc nhạc và quốc gia, xã hội cũng là khúc nhạc.

Khúc nhạc nhưn quân đó sẽ hòa tấu cùng khúc nhạc Võ trụ.

Huyền diệu thay! Hòa bình vĩnh cửu, hạnh phúc trường tồn sẽ do đó mà phát sinh.

Tánh ích kỷ của phạm phu, lòng ganh tỵ của tục tử không còn có nữa.

Nơi bến chợ đời, người ta không còn trông thấy sự cấu xé giết hại nhau vì một miếng ăn hay mảnh áo. Lễ nghĩa ngập tràn trong xã hội, trẻ biết kính già, lớn biết thương nhỏ, đi đường nhường bước, của rơi không mất. Kẻ nghèo khó được đỡ nâng, thì đạo tặc phải vắng bóng.

Cái đời thái bình thịnh trị đó là đời Thánh đức của nhà Châu dưới quyền thống trị của vua Văn Vương ở vào năm 1120 trước Tây lịch.

Nhơn dân được vui hưởng hạnh phúc, gia vô bế hộ, lộ bất thập di, trong nước không có nhà tù, vì không có tội nhưn. Nếu vạn bất đắc dĩ phải răn phạt người sai phép, thì nhà cầm quyền chỉ vẽ một vòng tròn nơi một khoảnh đất nào, rồi bắt người phạm tội vào ngồi trong đó một hay là nhiều ngày, gọi là cách giam phạt tội nhưn. Mặc dù không cất người canh giữ, nhưng tội nhưn không khi nào dám bước ra khỏi cái vòng vẽ đó và đợi đến mãn giờ phạt, có lệnh cho đi mới dám đi.

Đời Thánh Đức đó Đức KHỔNG TỬ muốn đem Đạo của Đức Ngài mà tạo trở lại trên nước Trung Hoa.

Đó cũng là cơ giải thoát hữu hình do thuyết Trung Hòa mà Đức Ngài hằng lập tâm thực hiện.

Nhưng Đức Ngài đã thất bại, vì gặp nhằm Xuân Thu thời đại, loạn lạc bốn phương, dân tình khổ sở, Vua thì yếu đuối, mất hết quyền hành, các chư hầu thì đua nhau tranh bá xưng hùng, không ai thiết gì đến nhưn nghĩa.

Ngày nay từ Âu sang Á, làn sóng văn minh tràn ngập khắp nơi, vật chất lấn áp tinh thần khiến cho nền luân lý cổ truyền cõi Á đông phải luân lạc.

Bởi Hạ ngưng hầu mãi, nên Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu cơ bút lập ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ với tôn chỉ qui nguyên Tam giáo, hiệp nhất Ngũ chi.

Lấy Nho Tông Chuyển Thế, lấy sự Thương Yêu là phương pháp thực hành chánh Đạo. Đức CHÍ TÔN quyết cứu vớt những kẻ hữu căn thoát vòng khổ hải, tránh đọa luân hồi hầu vui hưởng một hạnh phúc vĩnh cửu.

Cơ giải thoát chúng sanh lần này là lần cuối cùng, Đức CHÍ TÔN phải ra công dạy

đỡ cho toàn thể tín hữu biết hồi tâm hướng thiện, quay về đường chánh giáo tu tâm dưỡng tánh, lập công bồi đức hầu ngày chung qui được hội hiệp với Người nơi cõi Thiêng Liêng hằng sống.

Mở rộng Trường thi Công quả, Đức CHÍ TÔN quyết lòng chỉ bảo cho các môn đệ có thể lập vị cho mình và độ rỗi nhơn sanh còn sa ngã trong vòng tục lụy.

Đại Từ Phụ lại sợ cơ thử thách quá cay nghiệt, nên có dạy rằng: “Ngày nào Đạo đã khai tức là tà khởi. Các con phải hết sức mà gìn giữ lấy mình. Chẳng những giữ mình các con mà thôi, lại còn phải giữ gìn cả môn đệ Thầy nữa. Những mưu chước của tà my làm ngăn trở bước đường Thánh đạo của các con, đó là do Thầy dùng để thử các con.

Vì vậy, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, chúng nó hằng thừa dịp cắn xé các con. Song trước, Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng, đó là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy.

Ấy vậy, Đạo rất hữu ích cho con người như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép Tà thần”.

Đức CHÍ TÔN lo lắng cho môn sinh như thế, là vì trên trường đời đầy dẫy những cạm bẫy hiểm nguy. Lòng ham muốn của con người lại vô bờ bến: Nào lợi, nào danh, nào tiền tài, nào tửu sắc.

Trước bao nhiêu cuộc quyến rũ, con người mất hết huệ khí thiên lương nên phải sa ngã vào đường tội lỗi.

Nhưng, người đã quyết chí tu hành, quyết lánh giả tầm chơn, đã xả thân cầu Đạo, xả phú cầu bần thì sự quyến rũ nào lôi cuốn được?

May duyên gặp thời kỳ đại ân xá này, đó là cơ hội “Ngàn năm một thuở” Đức CHÍ TÔN ĐẠI TỬ PHỤ, lại tha thiết nhủ khuyên, ân cần dìu dắt, thì hỡi ai, còn tiếc chi tuồng đời mộng ảo mà phải để cho công phu lỡ dở?

Đời người qua thắm thoát như cửa sổ thoát vó câu, như ngọn đèn treo trước gió, người tu hành chẳng nên bỏ mất thì giờ, phải mau chơn tiến bước trên đường nghĩa vụ.

Giữa trường đời gió bụi, mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, người Tín hữu CAO ĐÀI lại may mắn được che chở dưới bóng từ bi của Đức THƯỢNG ĐẾ, lại được Ở Trên ban cho một món báu mầu nhiệm riêng biệt mà từ ngàn xưa chưa hề có trên thế gian.

Đó là cơ giải thoát, mà muốn đạt được, người hành Đạo duy có trải tâm chơn thành, giới trau hạnh đức hầu tế độ nhơn sanh quay về Chánh giác. Các ân huệ đó lớn lao biết bao nhiêu!

Hội Thánh trông mong mỗi Tín hữu nên lưu tâm và đừng để mất cơ hội.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

(Trích Thông Tin số 7, ngày 28/06/1970)

TIN ĐẠO SỰ KHẮP NƠI

* * *

CHÂU ĐẠO CALIFORNIA: VUI ĐÓN GIAO THỪA / MÈO ĐI - RỒNG ĐẾN (2012)

Tháng cuối cùng của năm Tân Mão chỉ có 29 ngày nên đêm giao thừa là ngày 29 tháng Chạp.

Năm nay, vào ngày cuối năm dù thời tiết khá lạnh, nhưng rất đông đồng Đạo, đồng hương gồm cả các bà lão, quý cụ Ông, các thiếu nữ, thanh thiếu niên Cao Đài, các cháu nhi đồng mặc quốc phục... cùng đến dự đón giao thừa do Châu Đạo tổ chức.

7:30 giờ, đoàn lân gồm ba con hiền ngang tiến vào Hội Trường mang nguồn vui rộn rã cho mọi người.

Hiền Tài Phạm văn Khảm thay mặt Châu Đạo chúc mọi người có niềm vui trọn vẹn với Đêm Giao Thừa và vứt bỏ những gì không tốt trong năm cũ để sẵn sàng đón nhận mọi điều tốt lành trong năm mới. Theo truyền thống của dân Việt, HT. Phạm văn Khảm thay mặt Châu Đạo trao 27 Bằng Chúc Thọ với 27 bó hoa tươi thơm tho cho 27 cụ Ông, cụ Bà thuộc Tộc Đạo Orange County, trong đó 03 cụ cao niên nhất là: Cụ trưởng lão Lê văn Kịch 93 tuổi; cụ Đệ I Phó Trưởng Lão Phan văn Tự 88 tuổi; cụ Đệ II Phó Trưởng Lão Phạm Ngọc Tấn 87 tuổi, QĐT. Orange County. Số cụ còn lại trẻ hơn với tuổi vừa đủ 75 trở lên chiếm số đông và cầu chúc các cụ được tăng thêm tuổi thọ để lập thêm Công, bồi thêm Đức và góp phần xây dựng sự nghiệp Đạo tại hải ngoại...



Tiếp sau là phần biểu diễn võ thuật, múa, vũ, đờn ca, hợp ca, trích đoạn cải lương, vọng cổ... kéo dài quá 11 giờ đêm và mọi người lo chuẩn bị cho đàn cúng Rước Chư Thánh lúc 0 giờ ngày đầu năm Nhâm Thìn.

Nữ Ký giả Quốc Hương của Nhật Báo Viễn Đông từ giả ra về với lời phát biểu: “Quốc Hương đã đến nhiều địa điểm đón giao thừa năm nay, đặc biệt tại Châu Đạo Cao Đài California, cảm thấy ấm cúng, vui vẻ và mang đầy màu sắc Tết của quê hương Việt Nam....”

(Tóm lược Bài Tường Thuật của Bách Thanh).



SINH HOẠT ĐẠO SỰ TỘC ĐẠO SAN DIEGO

A- THÀNH LẬP BAN TẠO TÁC THÁNH THẤT.

Vào Sáng Chủ Nhật 8 tháng 1 năm 2012, một phái đoàn Đạo gồm có HT Phạm văn Khảm, Q. Khâm Châu California, HT Bùi văn Nho, Tổng Quản Nhiệm BTĐ Nam California và (02) Phó TQN là HT Trần tấn Phát và HT Phạm văn Cờ cùng với HT Hồ văn Hoàng và HT Nguyễn Kim Minh lên đường xuôi Nam đi San Diego.

Phái Đoàn đến Tiểu Thánh Thất San Diego hơn 10 giờ... Tiếp đoàn là Hiền Huynh CTS sở tại Lê quang Giai. Sau đó, Hiền Tài Niên Trưởng Võ văn Mười, Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Hiền Tài Lê Ngọc Tuyết và một số khá đông đảo đồng Đạo lần lượt cùng đến...

Sau buổi điếm tâm, hàn huyên tâm sự, lúc 12 giờ trưa, mọi người nghiêm trang hầu lễ Đức Chí Tôn.



Sau Đoàn cúng, một buổi mạn đàm Đạo sự bắt đầu lúc 14 giờ với nguyện vọng là Tộc Đạo San Diego làm thế nào có được Thánh Thất là ngôi nhà chung của Đồng Đạo.

Được biết Tộc Đạo San Diego được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1999, tính đến nay đã tròn 12 năm, hiện có 3 Hương Đạo: Mira Mesa, East San Diego và Penasquetes, mỗi Hương Đạo đều có trên 20 tín hữu...nhưng đến nay chưa có được một Thánh Thất chính thức. Đây là một nỗi ưu tư của đồng Đạo tại địa phương và buổi mạn đàm hôm nay là tìm phương chung sức thực hiện tạo dựng ngôi nhà chung thờ phượng tại địa phương.

Sau khoảng một giờ trao đổi trong tình Đạo, Tộc Đạo San Diego hạ quyết tâm thành lập ngay Ban Tạo Tác Thánh Thất. Qua sự bình chọn, thành phần Ban Tạo Tác gồm có:

1)- Ban Cố vấn:

- Hiền Tài Võ văn Mười
- Hiền Tài Bùi văn Nho (Tổng QN/BTĐ/Nam Cali)

2)-Ban Tạo Tác:

- Trưởng Ban: Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo
- Phó Ban: CTS Lê quang Giai
- Thủ Quỹ: PTS Lê thị Huyền Khanh

***Các thành viên:**

- HH. Cao Hòa Thuận, HH. Phan An, Anh Chị Võ văn Thanh, Hiền Tỷ Lê quang Giai.

16 giờ: Lễ cầu nguyện cho Ban Tạo Tác sớm hoàn thành sở nguyện và sau đó đoàn chia tay tạm biệt và cầu mong niềm mơ ước của Đồng Đạo San Diego sớm thành hiện thực.

(Ghi lại một chuyến đi: Hiền Tài Phạm văn Khảm)

B- TỘC ĐẠO SAN DIEGO ĐÓN TẾT NHÂM THÌN.

Tiểu Thánh Thất San Diego tạm thời được đặt tại nhà Hiền Huynh CTS. Lê Quang Giai và Hiền Tỷ CTS. Trần Thị Lợi.

Chiều ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão: Tộc Đạo San Diego thiết Đàn cúng Đưa Chư Thánh Triều Thiên, vào thời Dậu, đưa sớm một thời (Đáng lẽ phải cúng vào thời Tý ngày 24 tháng Chạp).

Đêm Giao Thừa: vào lúc 0 giờ ngày Mồng Một Tết Nhâm Thìn, Tộc Đạo San Diego thiết Đàn cúng Rước Chư Thánh trong một buổi Lễ thật nghiêm trang. HH. CTS. Lê Quang Giai, Phó Quyền Đầu Tộc, đứng Sở và cùng chư Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Đạo Nam Nữ nguyện cầu Đức Chí Tôn và Chư Đấng Thiêng Liêng bố hóa cho các hàng Đệ tử được Thánh Thể tinh anh, tăng long, đắc thọ, phụng thừa mạng lệnh thể Thiên hành hóa, tế độ nhơn sanh, định tâm giác ngộ, hòa ái tương thân, đại đồng huynh đệ. . .

Ngày Mồng Một Tết: chư Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo tề tựu đông đủ vào thời Ngọ để cúng Lễ Đầu Năm. Trước khi bái Đàn, Hiền Huynh Phó Quyền Đầu Tộc đọc Chúc Tết, kính cầu xin Ông Trên ban ơn cho Tộc Đạo San Diego, sang năm mới, được nhiều Hồng Ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng. Sau buổi Lễ, Các Huynh Tỷ được Hiền Tỷ CTS. Trần Thị Lợi thiết đãi buổi tiệc đầu năm, đơn sơ nhưng đầy tình thật mật. (Trong hai cuộc Lễ trên, Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo, Quyền Đầu Tộc, không tham dự được vì lý do sức khỏe).

Ngày Mừng 7 Tết: Đồng Đạo về tương đối đông đủ (Khoảng bốn năm chục) để tham dự Lễ Đại Tường cho thứ nam của Hiền Huynh Phó Trị Sự Trần Quang Sơn. Sau buổi Lễ, Ban Tạo Tác Thánh Thất San Diego họp cùng Ban Thế Đạo Nam Cali để đề ra kế hoạch cho việc tạo lập Thánh Thất cho Tộc Đạo.

Đại Lễ Đức Chí Tôn: Chiều ngày Mừng 9 Tết, Đồng Đạo thiết Đàn cúng Đại Lễ Đức Chí Tôn vào thời Dậu. Hiền Huynh Q. Đầu Tộc Nguyễn Trung Đạo đứng Sở. Trước khi bái Đàn, Hiền Huynh Phó Quyền Đầu Tộc đọc bài Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày 30-7 năm Đinh Hợi 1947, chủ đề “Đức Chí Tôn Xuống Tại Thế”.

Đàn cúng diễn ra trong bầu không khí thật nghiêm trang nhưng đầy ấm cúng của những ngày Đầu Xuân

(Ghi lại: HT Nguyễn Trung Đạo)

THÁNH THẤT SEATTLE

Đón Giao Thừa Nhâm Thìn trong thời tiết giá lạnh.

Sau ngày Đưa Chư Thánh, thời tiết vùng Tây Bắc đột ngột thay đổi, nhiệt độ xuống dưới 20 độ F và tuyết rơi trong vài ba ngày lên đến gần tới đầu gối.

Cũng may là tới sáng ngày 29 Tết thì trời bắt đầu mưa nên tuyết tan gần hết. Thời tiết rất giá buốt nhưng chư Đồng Đạo cũng tới Thánh Thất khá đông đủ để lo cúng “Rước Ông Bà” vào trưa ngày 29 Tết và chờ đến 12 giờ khuya cúng đàn đón Giao Thừa.

Sau đàn cúng, Hiền huynh HT Mai văn Tim, Q. Đầu Tộc đọc lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm 30 /12 năm Nhâm Thìn (1953) và cho rằng “ . đây là một sự kiện trọng đại được ghi lại như là một truyền thống trong cửa đạo Cao Đài và tin chắc rằng hôm nay Đức Chí Tôn cũng đã ban ân lành cho tất cả chúng ta như Ngài đã ban ân lành cho các vị Tiên Khai vào đầu xuân 1927” . “ Chúng ta cũng thành tâm nguyện cầu cho nền Đạo, Hội Thánh sớm được phục quyền để thực thi cơ cứu khổ nhơn sanh trong thời Hạ Ngươn mạt kiếp và nguyện cầu cho toàn dân tộc Việt nam sớm được hưởng cảnh thái bình, thịnh vượng, an nhàn, hạnh phúc, bước vào kỷ nguyên Thánh đức như lời Thánh giáo các Đấng tiên tri từ trước”.

Thay mặt Bàn Tri Sự, Hiền Huynh cầu chúc cho chư Đạo Tâm, Đạo Hữu nhất là các bậc cao niên



thân tâm thường lạc, sức khỏe khương cường, tinh thần mãn huệ, để tiếp tục con đường lập công bồi đức..

Hiền Huynh cũng gửi lời cầu chúc hàm súc ý nghĩa đạo đức cao đẹp đến các em cháu thanh niên Đại Đạo, các cháu nhỏ còn đang cấp sách dưới mái trường với kỳ vọng là tất cả sẽ là những nhân tố phục vụ đắc lực cho nhơn sanh, giúp Đạo trợ đời, kế thừa nghiệp Đạo trong mai hậu ..

Sau hết, Hiền Huynh nguyện cầu Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban ân lành cho tất cả ...

Sau đó chư Đồng Đạo vui vẻ chúc Tết lẫn nhau và hái lộc đầu năm nơi hậu điện Thánh Thất rồi chia tay hẹn trưa mừng Một gặp lại để tụng kinh cầu nguyện Quốc thái Dân an như chương trình Tết đã định.



(Tóm Lược Bài Tường thuật của Quang Thông)

SINH HOẠT ĐẠO SỰ **TẠI THÁNH THẤT VÀ ĐTPM DALLAS, FORT WORTH, TEXAS.**

*** Lễ Giao Thừa rước Chư Thánh.**

Năm nay Lễ Rước Chư Thánh diễn ra nhằm tối chủ nhật 30-12 Tân Mão, cho nên số đồng Đạo đến Thánh Thất ngay từ buổi sáng chia nhau trang trí nhan đèn, bông hoa, trà quả để chuẩn bị giờ Tý đón Tân Xuân Nhâm Thìn.

Như thường lệ, buổi chiều quý Huynh Tỷ cúng bánh, trái, nhan đèn trên bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ, đồng thời ở lại quây quần chuyện trò chờ đến giờ làm lễ rước Chư Thánh. Mặc dù thời tiết không lạnh nhưng số Huynh Tỷ, Đệ Muội đến tham dự kém hơn năm qua vì phải bận đi làm vào hôm sau.

Sau Đàn cúng, Hiền Huynh QĐT. CTS Nguyễn công Tranh thay mặt Tộc Đạo và Quản Tộc Đạo Chúc Xuân và cầu xin Thầy Mẹ ban ân cho Chư Huynh Tỷ và bửu quyến hưởng nhiều ân đức của Đức Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu được dồi dào nghị lực hầu lập công bồi đức.

Tiếp đến là phần hái lộc đầu Xuân.



* Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.

Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn được tổ chức vào ngày Mùng 7-1 Nhâm Thìn với thời rất tốt.

Đồng Đạo tham dự khá đông để hưởng hồng ân Đức Đại Từ Phụ ban cho đầu Xuân. Đoàn cúng thật long trọng có đầy đủ các Ban bộ Nhạc, Lễ, Đồng nhi.

Trước khi bãi Đàn, Hiền Huynh QĐT. CTS. Nguyễn công Tranh nói lên sự huyền diệu của Đức Chí Tôn dạy Đạo cho quý vị Tiền khai lập nền Tôn Giáo Cao Đài bằng cơ bút.

Sau cùng Hiền Huynh khuyên chư Huynh Tỷ đệ Muội vâng theo lời dạy của Đấng Cha lành hãy thương yêu hòa thuận để thực hành câu Phổ Độ của người Tín Hữu Cao Đài.

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày và tiếp theo là phần thết đãi bữa cơm chay tuyệt hảo, đầy đủ các món truyền thống do Ban Ẩm thực phụ trách .

Đến Dậu thời là thời cúng Đức Diệu Trì Kim Mẫu. Sau đó là Lễ cúng Sao Hội và sau hết đồng Đạo mới ra về trong niềm vui đầu xuân.



*

Đại Lễ Rằm Thượng Ngươn.

Năm nay Đại Lễ Rằm Thượng Ngươn được tổ chức thật long trọng vào lúc Ngọ thời ngày 14-1 Nhâm Thìn (2012)

Vào lúc Ngọ thời, Đoàn cúng bắt đầu với đầy đủ Lễ, Nhạc, Đồng Nhi kéo dài đến 2 giờ chiều mới chấm dứt. Tiếp đến là Cúng Cửu Huyền Thất Tổ, sau cùng là cúng Đất Đai và Lễ Tế Chiến Sĩ Trận vong.

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.

Trước khi chia tay, Hiền Huynh QĐT CTS. Nguyễn Công Tranh ngỏ lời cảm tạ Quý Đồng Đạo, Quý Chức việc Liên hương, Quý Ban Bộ Lễ Nhạc, Đồng Nhi và Quý Hiền Tỷ trong Ban Ẩm Thực . . đã bỏ nhiều công sức giúp cho buổi lễ được tổ chức một cách chu toàn.

Mai Trần

THÁNH THẮT CAO ĐÀI HOUSTON TEXAS

Những ngày đầu năm Nhâm Thìn - 2012.

A- SINH HOẠT ĐẠO:

Thánh Thất còn rất bận rộn trong việc xây cất Chánh Điện nên ngày Chủ nhật 29 Tết chỉ cúng Tiểu Đàn, rước chư Thánh và ngày Chủ nhật mừng 7 tháng Giêng cúng Đại Đàn Vía Đức Chí Tôn. Cả 2 buổi Lễ Vía này đều có Lễ Sĩ, nhạc tấu... đầy đủ và đồng Đạo tham dự khá đông, rất vui và đầy hy vọng vì trong những ngày Lễ Tết việc xây cất vẫn tiến hành...

Cầu nguyện cho Quốc Thới Dân An cho Việt Nam sớm được Hoà Bình, Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền



B- XÂY CẤT CHÁNH ĐIỆN:

Đến hôm nay, ngày 01/02/12, giai đoạn 1 đã làm xong gồm có: dọn đất (demolition/ silt fence-cleaning/grubbing), chuyển bỏ hàng trăm xe đất cũ, thay đất mới (loại đất màu đỏ ...Select fill & bank sand), đổ hàng trăm lỗ cột chuẩn bị xây nền (Foundation Piers), làm xong hệ thống cống (Storm drainage), Điện (Electrical) 33% công trình, Garbage & Dempster được 20%, Miscellaneous 25% và Insurance. Đã thanh toán giai đoạn 1 là \$74,000.00.



C-TRANG TRÍ THÁNH THẮT:

Đặt hàng từ VN, các món trang trí trên cao trước sẽ đưa từ VN qua vào đầu tháng 03/2012. Số còn lại sẽ đưa qua vào tháng 05/12.

D-YẾM TRỢ: Rất mong được sự yểm trợ tích cực của tất cả Đồng Đạo và đồng hương khắp nơi để Chánh Điện cất theo mẫu số 3 của TOÀ THÁNH TÂY NINH sớm được hoàn thành tốt đẹp.

Riêng Đồng Đạo và đồng hương ở Thành Phố Houston đã và đang tận lực, rất cần sự tiếp tay các nơi để hoàn thành sứ mạng CHUNG là HOÀNG KHAI ĐẠI ĐẠO và PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH tại Hải ngoại.

Bất đắc dĩ mới thiết tha kêu gọi và **BẤT ĐẮC DĨ** mới gây quỹ dưới hình thức **VÉ SỐ**... Mong được sự cảm thông của Quý chư Huynh Tỷ khắp nơi ở hải ngoại và xin cố gắng giúp sức để công trình sớm được hoàn thành.

Kính tường trình,

Houston, ngày 01/02/2012

HT Trịnh Quốc Thế

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI kính mong Đồng Đạo khắp nơi ở Hải Ngoại, vì sự nghiệp chung của Đạo, xin hãy trợ lực, chung tâm hiệp sức cùng đồng Đạo tại TT Houston, phát tâm công quả yểm trợ tài chánh để công trình lớn lao này sớm được hoàn tất.

Ghi lại một số hình ảnh

LỄ CẦU NGUYỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas

(Chủ Nhật 12/11/2011)



Sau bao nhiêu ngày vận động, tín đồ Cao Đài và các vị Mạnh Thường Quân đã nhiệt tình góp nhiều công sức vào công trình thiêng liêng này. Sau khi hoàn tất thiết kế sơ đồ Chánh điện, xin Giấy Phép, chọn kiến trúc sư, chọn nhà thầu, liên hệ nhà Ngân Hàng. Thánh Thất Cao Đài Houston cuối cùng được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 11 Tháng 12 Năm 2011. Tín đồ Cao Đài Houston thật vui mừng tổ chức buổi Lễ Cầu Nguyện đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong công việc phát triển Tôn Giáo Cao Đài ở Thành Phố Houston, Texas . . .



Hình ảnh của Lễ Cầu Nguyện Khởi Công Xây Dựng

THÁNH THẮT CAO ĐÀI WICHITA, KANSAS **Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012**

A- LỄ RƯỚC CHỮ THÁNH - ĐÓN GIAO THỪA - MỪNG XUÂN MỚI:

Chủ Nhật: (20-12-Tân Mão /DL: 22-01-2012) vào lúc 12 giờ trưa (Ngọ Thời), toàn thể đồng Đạo tề tựu về Thánh Thất dự LỄ RƯỚC CHỮ THÁNH.



Ngoài số tín đồ CAO ĐÀI sở tại còn có quý đồng Đạo đến từ các thành phố lân cận như: Garden City, thành phố Newton tiểu bang Kansas, thành phố Lincoln tiểu bang Nevada, thành phố Kansas City, Missouri, thành phố Tulsa tiểu bang Oklahoma và đông đảo Đồng Hương - Hội Đoàn và các Tôn giáo bạn đến thăm viếng và Đánh Lễ.

Sau Đàn cúng là phát lộc (gồm 1 quả quýt và 1 bao lì xì). Trong hai ngày 29 và mừng một Tết đã trao cho gần 400 người. Sau đó là phần MÚA LÂN do Đoàn lân Công Giáo - Nguyễn Thế Vinh làm Trưởng Đoàn và góp vui phần

Karaoke của Hiền Đệ Dương Hiền.

Sau phần thưởng thức Đoàn Lân múa biểu diễn, tất cả quý đồng ĐẠO, quan khách dùng cơm chay Đầu Xuân tại phòng trà Thánh Thất trong tình ĐẠO-ĐỜI TƯƠNG ĐẮC.



B- LỄ VÍA ĐỨC CHÍ TÔN và CÚNG SAO HỘI:

Vào lúc 12 giờ trưa (Ngọ thời) ngày Chúa Nhật: mừng 7 tháng 01 năm Nhâm Thìn, đồng ĐẠO sở tại và đồng ĐẠO đến từ các thành phố lân cận cùng 1 số đồng hương, Hội Đoàn tôn giáo bạn về tham dự đàn cúng VÍA ĐỨC CHÍ TÔN. Tất cả hoan hỷ dùng buổi cơm chay thân mật tại phòng trà và chia tay ra về với ước hẹn gặp lại vào dịp lễ Thượng Ngươn sắp đến.

C- LỄ THƯƠNG NGƯỜN và CẦU AN.

Vào lúc 12 giờ trưa (Ngọ thời) ngày 14 tháng giêng năm Nhâm Thìn (DL: 05-02-2012), Đoàn cúng lễ Thương Ngươn cùng kỷ niệm Chư Vị ĐÀU SƯ NAM - NỮ liễu ĐẠO QUI THIÊN được thiết lễ long trọng, trang nghiêm với sự tham dự quý Đồng đạo sở tại, quý Đồng Đạo từ thành phố lân cận, đồng hương - Tôn giáo bạn đến hiến lễ. Khoảng 4 giờ chiều, quý Đồng Đạo thành tâm tụng Kinh Sám Hối để xin Ân Xá mọi tội lỗi Tiền Khiên cho chúng sanh.

Qua các ngày lễ vía trên, Ban Tổ Chức đã nhận được ngoài hoa quả gửi hiến lễ còn nhận được số tịnh tài trên \$7,000.00. Đồng Đạo rất vui mừng và đồng thuận trích số tịnh tài trên gửi trả thêm \$5,000.00 cho 2 ân nhân đã cho mượn không lời sau khi thiết lễ Khánh Thành 05/09/2010. Sau hơn 1 năm, với sự đóng góp hỷ cúng, bòn công quả dưới nhiều hình thức gây quỹ . . đã trang trải được \$18,000.00 tiền mượn nợ. Số tiền còn mượn chỉ còn \$22,000.00.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng hộ trì TT Wichita sớm trả hết phần nợ trên để đồng Đạo tiếp tục phát triển cơ sở Đạo theo nhu cầu THỜ CÚNG và sinh hoạt.

Nhân đây, thay mặt cho Hành Chánh Đạo và Đồng Đạo chúng tôi xin THÀNH KÍNH TRI ÂN tất cả quý Đồng Đạo - Đồng Hương xa gần, quý Tín hữu TÔN GIÁO bạn, Hội Đoàn, và nhất là Ban Giám Đốc Đài SBTN và Thánh Thất vùng Hoa Thịnh Đốn đã giúp gửi Tin Chương Trình Lễ Vía Mừng Xuân của Thành Thất trên Đài Truyền hình.

Kính Chúc tất cả quý Chư Hiền cùng Bửu Quyển hạnh hưởng tràn đầy Hồng Ân của Đấng Trọn Lành Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.

(Nguồn: Thánh Thất Cao Đài Wichita, Kansas)

THÁNH THẤT CAO ĐÀI SAN ANTONIO

Vài nét sinh hoạt đầu Năm Nhâm Thìn

A- Tham dự Hội Chợ Tết tại Chùa Phật Giáo Bảo Quang. (ngày 22 Tháng 1, 2012, nhằm ngày 29 tháng Chạp Tân Mão)

Nhằm gây quỹ, Thánh Thất CĐSA đã tham gia Hội chợ Tết mùa xuân Nhâm Thìn 2012 tại chùa Phật Giáo Bảo Quang. Khu hội chợ tọa lạc trên khu đất rộng rãi cạnh hậu điện sau chùa. Nhiều gian hàng với đủ loại hàng hóa đặc trưng của buổi hội chợ như: gian hàng áo thun, gian chơi lô tô và Bầu Cua Cá Cọp, vài gian bày bán hoa “Cúc” hoa “Mai” làm tăng màu sắc và vẻ đẹp cho mùa Xuân; có gian “Chữa răng và khám mắt” miễn phí với nhiều tặng phẩm như bàn chải, kem đánh răng. . .

Nhiều gian hàng khác bày bán những đặc sản Tết như: bánh chưng, bánh ít, bánh tét, mức đủ loại kể cả các thức ăn nóng như cháo, bún, mì xào, xôi, v.v... tất cả đều là thức ăn chay.

Đặc biệt gian hàng của TTCĐSA ngoài mặt hàng như bánh, xôi, mì xào . . còn bán cà phê Starbucks rất ăn khách và bán hết từ buổi trưa.

Cũng nhân dịp này, Ông CTS Võ Ngọc Hiệp cũng có trưng bày một số sách báo Đạo để giới thiệu với Đồng hương và Đồng đạo sự hiện hữu của Thánh thất Cao Đài tại San Antonio. Có nhiều người ghé lại đọc hoặc mang về.





Không khí chợ Tết khá náo nhiệt, vui nhộn với trình diễn ca nhạc với ca sĩ Tâm Đoan và nhiều ca sĩ địa phương, có đốt pháo bông đặc biệt có múa lân do các sinh viên phụ trách.

Ngày vui đã kéo dài đến 10 giờ đêm mới chấm dứt. Tổng kết sơ khởi, Đồng Đạo rất vui mừng và ngạc nhiên vì số thu hoạch đã vượt quá dự đoán ban đầu.

B- Dự Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn tại Thánh Thất CĐ Austin ngày 28 tháng 1, 2012.

Phái đoàn TTCĐSA gồm (04) người dưới sự hướng dẫn của Hiền huynh CTS Võ Ngọc Hiệp đã khởi hành đi Austin sáng ngày 28 tháng 1, 2012 (nhằm

ngày mùng 6 tháng Giêng Nhâm Thìn) tham dự Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn và Lễ Tân Niên. Đoàn đến nơi lúc 10 giờ, sau khoảng 1 giờ 30 phút lái xe.

Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng có khá đông đảo đồng Đạo và khách mời đến dự buổi lễ. Về phần Đạo, ngoài phái đoàn của TT San Antonio, có đoàn của TT và ĐTPM Mountain View, Dallas do HH CTS Lê Phú Hữu hướng dẫn tham dự lễ.



Buổi lễ diễn ra bắt đầu khoảng 10 giờ sáng. Sau phần giới thiệu Quan khách là phần Khai mạc (Chào quốc Kỳ Việt Mỹ - Phút Mặc Niệm; Diễn văn Khai Mạc . .). Tiếp theo là phần trình bày về ý nghĩa Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn trong Đạo Cao Đài; Lễ Tế Tổ Hùng Vương và cúng Đàn Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn vào Ngọ Thời. . .Sau nghi thức lễ là phần tiệc chay có văn nghệ giúp vui . . .

Phái đoàn tạm biệt ra về lúc 1 giờ 30 và cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng cho BTS và Ban Quản Trị cùng toàn thể Đồng Đạo TTCĐ Austin năm mới an khang và thành công trong ước nguyện xây dựng một Thánh Thất theo kiểu mẫu Tòa Thánh Tây Ninh. . .

(Tóm lược tin gửi từ TT San Antonio)

THÁNH THẮT CAO ĐÀI AUSTIN, TEXAS **Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn và Lễ Tân Niên Nhâm Thìn 2012**

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2012 tức mừng 6 Tết, Thánh Thất Cao Đài Austin tổ chức Đại lễ Vía Đức Chí Tôn và đồng thời cũng làm Lễ Tân niên Nhâm Thìn 2012 kết hợp Tiệc Chay và Văn Nghệ gây quỹ để trùng tu và dự phóng xây dựng một ngôi thờ Đức Chí Tôn kang trang, trọng đại hơn hầu đáp ứng cho nhu cầu tâm linh cùng Đồng Đạo tín đồ càng ngày một gia tăng.

Qua những buổi họp nội bộ Thánh Thất, với sự tham dự của Hội Tín Hữu, HCD và Đại Đạo Thanh Niên Hội cùng toàn thể Đồng Đạo Austin, Ban Tổ Chức đã được thành lập với thành phần gồm:

- Trưởng Ban Tổ Chức: HH Lê Văn An đương kim là Cố Vấn cho Hội Tín Hữu Cao Đài Austin.
- Phó Ban: HH. CTS Bùi Văn Sở và HT Ngô Văn Vội.

- Các Bộ Phận chuyên trách như Tiếp tân, Công vụ, Lương vụ, Lễ vụ, Hộ Vụ. . được giao nhiệm vụ thực hiện chu đáo phần vụ được phân công.

Phần văn nghệ do Hiền đệ Tuấn Anh, Hội Trưởng Đại Đạo Thanh Niên Hội Austin phụ trách, đã mời Ban nhạc Chiêu Tím, nghệ sĩ Chí Tâm cùng các ca sĩ địa phương như: Kim Loan v.v. . Ngoài ra, Đội Lân Tam Thanh (Thánh Thất Cao Đài Austin thành lập) do Hiền đệ TS. Trần Ngọc Đăng Khoa làm Trưởng Đoàn đã tập dượt gần một năm nay để phụ vụ trọn vẹn cho cuộc lễ này.

Lúc 09 giờ sáng ngày 28/1/2012, mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng khách mời lần lượt đến tham dự tương đối đông đủ.



- Về Hội đoàn, đoàn thể: Có sự hiện diện của Ông Châu Kim Khánh Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin, Ông Lưu Thành Phú Phó Chủ Tịch, cùng quý vị thuộc Hội Cao Niên, Hội CSVSQ/TĐ, Hội Bảo Tồn Văn Hóa Việt Nam . .

- Truyền thông: có Đài SBTN Dallas, Đại diện Báo Trẻ tại Austin.

- Về Phía Đạo: Các đoàn của TT và Điện Thờ Phật Mẫu Mountain View, Thánh Thất Cao Đài San Antonio và toàn thể Đồng Đạo, Đồng Hương tại Austin đã đến dự thật đông đủ.

Các cơ sở Đạo không đến dự được chỉ gửi hành hương như: Thánh Thất Cao Đài Houston, TT và Điện Thờ Phật Mẫu New Orleans, TT Cao Đài Hillsdale Wichita.

Đến 10 giờ, cuộc Lễ đã chính thức bắt đầu với đầy đủ nghi thức chào cờ Việt Mỹ, Phút Mặc niệm các Thánh Tử Đạo cùng các chiến sĩ vị quốc vong thân.

Sau đó, đoàn lân tiến lên chào mừng quan khách thật ngoạn mục. Kế tiếp HH. CTS. Bùi Văn Sở đại diện Ban Tổ Chức đọc Diển văn khai mạc và chủ trì cuộc Lễ Tế Tổ Hùng Vương tại bàn thờ Tổ quốc. Lần lượt các khách dự như Chủ Tịch Cộng Đồng VN, đến các vị khác có mặt tại Hội trường đã tiến lên Bàn thờ Tổ quốc thắp hương lễ bái Tổ tiên và tỏ lòng với các bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước.

Đến 11 giờ, HH. Hiền Tài Ngô Văn Vội thay mặt BTC đọc bài nói về ý nghĩa ngày Vía Đức Chí Tôn mừng 9 tháng Giêng âm lịch. trong Đạo Cao Đài. Sau đó, Trưởng Ban Tổ chức HH. Lê Văn An đọc đáp từ cảm tạ đến quý khách đến dự và sau cùng trân trọng kính mời toàn thể quý quan khách, quý Đồng Đạo, đồng hương dùng tiệc chay thân mật. Chương trình văn nghệ cũng bắt đầu trình diễn thật phong phú, hấp dẫn từ đầu đến hồi tan cuộc lúc 3 giờ chiều.

Qua hai cuộc lễ từ An vị Thánh Tượng cho đến hôm nay Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn, Thánh Thất Cao Đài Austin đã trưởng thành trong tổ chức, trong lễ nghi thờ phượng Điện Thờ Phật Mẫu và đã được



hưởng hồng ân của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu cùng các Đấng thiêng liêng phù hộ độ trì, nên cuộc Lễ được diễn ra thật êm đẹp và hoàn thành viên mãn.

(Tóm Lược Tường thuật do HT. Ngô Văn-Hội Trưởng Hội Tín Hữu và TM. Phổ Tế Austin)

THÁNH THẤT NEW ORLEANS, LOUISIANA **Trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn (2012)**



Thánh Thất New Orleans, Bang Louisiana

Theo thông lệ, hàng năm, tất cả đồng Đạo đều tập trung đầy đủ về Thánh Thất vào đêm 30 tháng Chạp để thiết lễ Rước Chư Thánh và đón Giao Thừa.

Năm nay thời tiết không lạnh lắm nên ai cũng vui vẻ và phấn khởi tinh thần để đón mừng Năm Mới. Đoàn cúng bắt đầu ngay giờ Giao Thừa kéo dài gần hai tiếng. Sau đoàn cúng HT Nguyễn Thừa Long thay mặt Tộc Đạo và BTS chúc mừng năm mới đến toàn thể đồng Đạo... Sau đó mọi người cùng qua Điện Thờ Phật Mẫu để Dẫn Lễ và xin lộc đầu năm.

Phần Lộc Phật Mẫu là một phong bì lì xì đỏ có giấy tiền từ 1\$ đến 5\$ và một câu trích từ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển như lời dạy dỗ, nhắn nhủ đầu năm mang ý nghĩa khuyến tu . .

Kể từ 3 năm trở lại đây, mỗi dịp đầu năm, Thánh Thất đều tổ chức cúng thờ Dậu và tụng Kinh Di Lạc, Cứu Khổ để cầu an cho nhơn sanh bá tánh. Do số Đạo hữu cả Thánh Thất không nhiều, nên

mỗi đàn cúng chỉ khoảng 10 đến 15 người, trong đó có nhiều Anh Chị sau giờ làm phải chạy thẳng đến Thánh Thất và ăn vội miếng bánh ngọt chứ không kịp ghé nhà...

Lễ Vía Đức Chí Tôn được tổ chức Đại Đàn có Lễ sĩ vào trưa Chủ Nhật ngày 22-01-2012, và buổi chiều cúng Đại Đàn Phật Mẫu có Lễ sĩ.



Thánh Thất thành lập được Ban Lễ sĩ như một huyền cơ: Từ sau ngày khánh thành Thánh Thất mới, Anh Em trong Tộc Đạo và Bàn Tri Sự ôm ấp ước nguyện có được Ban Lễ để nghi thức thiết Lễ các Đấng được nề nếp, nghiêm trang trong những ngày Lễ Vía... .



Cơ duyên vào khoảng đầu tháng 8, có vị Đạo hữu Phan văn Nhơn từng là Lễ sĩ của Ban Lễ ở Đền Thánh Tây Ninh đến thăm viếng địa phương New Orleans, nhân cơ hội này Tộc Đạo và Bàn Tri Sự thuyết phục huynh Nhơn lưu lại để giúp thành lập và truyền thụ cho Ban Lễ từng điệu nhạc, bước đi. Do Nam phái không đủ người nên chỉ thành lập được Ban Lễ cho Nữ phái mà thôi... Huấn luyện vừa thuần thục thì vì lý do gia đình nên Hiền huynh Nhơn phải ra đi ...

Kỷ Niệm ngày Khai Đạo Rằm tháng 10 năm Tân Mão vừa qua, cũng là dịp thiết lễ đầu tiên của Ban Lễ Nữ Thánh Thất New Orleans...

Rằm tháng Giêng (Thượng Nguyên) thiết lễ vào trưa Chủ Nhật ngày 29-01-2012, sau đó tụng kinh Di Lạc và cúng Cửu Huyền và dùng cơm chay.

Buổi chiều thiết Lễ bên Điện Thờ, tụng kinh Di Lạc và cúng Sao Hội cho toàn thể đồng Đạo.

Đồng Đạo Thánh Thất chỉ khoảng 20 gia đình thuộc vùng New Orleans, và khoảng 20 gia đình ở các vùng phụ cận như: Baton Rouge, Biloxi, Houma, Empire... Nhưng với tinh thần thương yêu, đoàn kết, Anh Em sinh hoạt như một đại gia đình, cứ mỗi Chủ nhật sau Đàn cúng hàng tuần đều ngồi lại với nhau, vừa ăn buổi cơm chay vừa trao đổi hàn huyên mọi chuyện sinh hoạt từ chuyện Đạo sự, đến chuyện gia đình khó khăn hoặc thăm viếng, giúp đỡ nhau khi hữu sự...

Những ngày Xuân vụt thoáng qua mau, giờ đây mọi sinh hoạt trở lại mỗi ngày như mọi ngày, nhưng dư âm ngày Tết xa quê vẫn còn đọng lại trong tình cảm mỗi người nhất là tình Huynh Đệ, tình đồng Đạo, đồng môn . . như sưởi ấm phần nào tâm hồn những đứa con của THẦY nơi quê hương thứ hai này...

(Tin Đạo sự từ TT Cao Đài New Orleans, Louisiana)

Tin Mới

1)- Chương Trình Đạo sự của Cơ Quan năm 2012.

Theo tin sơ bộ từ Văn Phòng Ban Điều Hợp, trong năm 2012, Hội Đồng Đại Diện dự trù sẽ thực hiện một số chương trình Đạo sự gồm có:

* In Quyển Bài Đọc sau Đàn Cúng: để phổ biến đến các Cơ Sở Đạo trong Cơ Quan. Tài liệu được sưu tập chính yếu từ các Bài Thuyết Đạo của các Bậc Tiên Khai và các bài Giảng Giáo Lý đã được duyệt của Hội Thánh trước năm 1975 được sắp xếp thành 2 loại: Các Bài Lễ Vía trong năm và các Bài Giáo Lý.

Các Bài Thuyết Đạo trong Tập tài liệu này hầu hết ngắn gọn, dễ hiểu có thể giúp ích cho Chư vị điều hành các cơ sở Đạo nghiên cứu, tham khảo hoặc phổ biến cho Đồng Đạo sau các Đàn cúng tại cơ sở Đạo địa phương.

Ngoài ra, theo nhu cầu, sẽ in ấn thêm một số biên khảo về Giáo Lý về sau này sau khi được Ban Kiểm Duyệt của Cơ Quan thông qua.

* Yểm trợ các cơ sở Đạo có nhu cầu tổ chức các Buổi Hội Luận Giáo Lý (hoặc Lớp Cùng học Giáo Lý): gồm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho từng chuyên đề hoặc tham gia góp ý về một số chủ đề giáo lý để các cơ sở có nhu cầu tổ chức tham khảo hoặc áp dụng tại địa phương (Có Ban Chuyên trách Giáo Lý phụ trách)

* Có kế hoạch yểm trợ các Cơ sở có nhu cầu tổ chức các Ban Đồng Nhi, Lễ . .

* Chương trình Hội Luận Giáo Lý dành cho Chức việc BTS: Theo nhu cầu và ý kiến chung của các cơ sở Đạo, Cơ Quan sẽ nghiên cứu thực hiện một số Chương trình Hội Luận Giáo Lý dành cho Chức việc BTS (*Dựa theo Tài liệu Hạnh Đường của Hội Thánh có vận dụng thực tế tu tập và hành Đạo tại hải ngoại*) . . .

Nhìn chung, các chương trình nêu trên nếu được thực hiện sẽ là sự yểm trợ cần thiết cho các cơ sở Đạo hải ngoại.

2)- Gia nhập Thành viên Cơ Quan.

Theo tin từ VP Chủ Trưởng, Hương Đạo Kichener, Waterloo- Ontario, Canada đã có Phiếu gia nhập làm Thành viên của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại. Hương Đạo này thuộc Tòa Thánh Tây Ninh và Thánh Thất đã làm lễ An Vị cuối năm 2009 với sự tham dự khá đông của Đồng Đạo tại địa phương Kichener- Waterloo và vùng phụ cận kể cả Thành phố Toronto.

Được biết qua hồ sơ gia nhập, Hương Đạo này đã có đủ tiêu chuẩn làm thành viên của Cơ Quan Đại Diện đang chờ hợp thức hóa công nhận.

Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại xin hân hoan chúc mừng và cầu chúc toàn thể Chức việc BTS và Đồng Đạo Hương Đạo Kichener được nhiều Hồng ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng để mạnh tiến trên đường lập công bồi đức, và góp phần gìn giữ Chơn truyền, phổ hóa nhơn sanh và vun bồi nền Đạo tại hải ngoại.

BAN BIÊN TẬP

DANH SÁCH

Đồng Đạo - Thân hữu Yêm trợ Bản Tin

<u>STT</u>	<u>DANH SÁCH</u>	<u>USD</u>
1	Trương Thị Nhân, Baton Rouge, Louisiana	\$50.00
2	Nguyễn Thị Sen, Louisiana	\$50.00
3	Đặng Thị The, Louisiana	\$50.00
4	Lư Thị Dư, Alabama	\$40.00
5	Lê Ngọc Hương, Louisiana	\$30.00
6	HT.Trần Huyền Quang, Louisiana	\$50.00
7	Thái Ngọc Hà, Louisiana	\$50.00
8	Thái Thị Ngọc, Michigan	\$50.00
9	Nguyễn Thị Chương, Louisiana	\$50.00
10	Tăng Thị Thu, Missisipi	\$100.00
11	Nguyễn Huỳnh Cúc, Louisiana	\$500.00
12	TT New Orleans, Louisiana	\$300.00
13	HH. Nguyễn Tấn Tạo, Louisiana	\$40.00
14	TT Hillside, Wichita, Kansas, Wichita	\$50.00
15	HH. Trần Công Bé, Dallas, TX	\$50.00
16	Đồng Đạo ở Úc Châu (200 Úc kim)	\$190.63
	<u>Cộng:</u>	<u>\$1,650.63</u>

* Tổng cộng tiền yêm trợ Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại tính đến ngày 15-2-2012 là: Một ngàn sáu trăm năm mươi đòla, sáu mươi ba xu.

“Mối Đạo từ đây rón vẹn gìn,
Tu là khổ hạnh khá đình ninh.
Lòng thành một tấm Trời soi xét,
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh”.
(TNHT Q. II)



CỨU TRƯỜNG THIÊN

CẢM TẠ

Yểm Trợ Bản Tin

Kính gửi: Quý Đồng Đạo, quý Đồng hương và Thân hữu,

Thưa Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ,

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI xin chân thành cảm tạ sự yểm trợ hết sức quý báu của Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ và rất mong Quý Huynh Tỷ tiếp tục hỗ trợ để giúp cho Bản Tin có điều kiện thuận lợi phục vụ Đạo.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng chan rưới Hồng ân cho toàn thể Quý Huynh Tỷ và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành và tu tấn trên đường lập vị.

Trân trọng,

New Orleans, ngày 15 tháng 3 năm 2012

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

* * *

Thông báo:

Kể từ Số 02 trở đi, Bản Tin sẽ mở thêm Mục Diễn Đàn dành cho Quý Đồng Đạo và Độc giả đóng góp ý kiến về tình hình chung phát triển Đạo sự hải ngoại. . . .

Ban Biên Tập rất mong được sự cộng tác rộng rãi của quý Đồng Đạo và Quý Độc giả.

Trân trọng,

BAN BIÊN TẬP

PHÂN ƯU



***Bà Lê Thị Mậu**, Thân Mẫu của Hiền Huynh CTS Trần Quang Linh và là Nhạc Mẫu của Hiền Tỷ CTS Trần Thị Ngôn, Thánh Thất Cao Đài California vừa mãn phần ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Thìn (DL 11-3-2012) tại Saigon, hưởng thọ 85 tuổi.

***Đạo hữu Trịnh Thị Hia**, Bào Tỷ của Hiền Huynh HT Trịnh Quốc Thế, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Texas, qui vị ngày mừng 2 Tết lúc 2:30AM (dl 23/01/12) tại Tây Ninh VN, hưởng thượng thọ 97 tuổi.

***Cụ Bà Phạm Thị Liên**, Thân Mẫu của Hiền Tỷ CTS Đỗ Thị Inh thuộc Thánh Thất và ĐTPM Houston Texas, và cũng là Nhạc Mẫu của HH HTDP Phan văn Tranh thuộc Ban Thế Đạo Texas, qui vị ngày 7-1-2012 (nhằm 14 tháng Chạp, Tân Mão) tại Xã Long Thành Bắc, Thánh Địa Tây Ninh, VN.

***Thông sự Nguyễn Kim Nhanh**, thuộc Tộc Đạo Little Saigon, Thánh Thất Cao Đài California, qui vị ngày 6/01/2012 (nhằm 13 tháng Chạp, Tân Mão) tại Santa Ana, California.

***Đạo Hữu Trần Thị Mừng**, Bào Tỷ của Hiền Huynh HTDP Trần Công Bé, Chủ Trưởng Phước Thiện ĐTPM Dallas, FortWorth và là Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Texas, qui vị ngày 11-12-2011 (nhằm 17-11 Tân Mão) tại Hương Đạo Long Sơn, Tộc Đạo Tân Châu, Châu Đốc-VN, hưởng thọ 81 tuổi.

***Phó Trị Sự Nguyễn thị Bích Hậu**, thuộc Hương Đạo Arlington, thứ nữ của HH CTS Nguyễn Công Tranh Q. Đầu Tộc và HTỷ Phạm Thị Thu Tuyên, CTS Hương Đạo Arlington - Tộc Đạo Dallas, Fortworth, qui vị ngày 29/10/2011 (nhằm 3-10 Tân Mão) tại Thành phố Wyler, Texas, hưởng dương 40 tuổi.

***Hiền Tỷ Trịnh Thị Liêng**, Cựu CTS Thánh Thất San Jose, California, qui vị ngày 5-8-2011 tại Bang Oregon, Hoa Kỳ, hưởng thọ 80 tuổi.

***Hiền Tài Lê Trung Cang**, Trưởng Ban Bảo Vệ Tự Do Tín Ngưỡng Đạo Cao Đài qui vị ngày 26-7-2011 (nhằm 28-6 Tân Mão) tại Paris, Pháp, hưởng thọ 87 tuổi.

*Đạo hữu Nguyễn Văn Lập là Bào đệ của Hiền Huynh HTDP Nguyễn văn Đông, Cựu Q. Đầu Tộc TT New Orleans qui vị ngày 29/6/2011 (nhằm 28-5 Tân Mão) tại Tỉnh Long An, Việt Nam, hưởng dương 59 tuổi.

*Hiền Tài Nguyễn Kim Triệu, Cố Vấn Ban Thế Đạo Úc Châu, Nguyên Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Châu, Cựu Trung Tá Quân Lực VNCH, qui vị ngày 09/ 5/2011 tại Thị xã Châu Đốc, Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

*Hiền Tài Lê văn Thiện, cựu Đại Tá Tỉnh Trưởng Tây Ninh đã qui vị ngày 24-4-2011 (nhằm 22-3 Tân Mão) tại Thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng quý Tang gia hiếu quyến và thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng chan rưới Hồng ân, độ rỗi chư hương linh người quá cố được an nhàn nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(Ban Điều Hợp, các Ban Vụ và các cơ sở Đạo Thành viên Cơ Quan)

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI



Bản Tin

CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Website: <http://bantin.caodaihaingoai.org>

Chủ Trương:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

Phụ trách chung:

HT Nguyễn Thừa Long

Kỹ Thuật - In Ấn:

Hà Đình Huy - Duy Hòa - Song Nguyên

YẾM TRỢ

Quý Cơ sở Đạo và Quý Huynh Tỷ **Yếm trợ Tài chánh**, xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

2049 State Ave, Harvey, LA. 70058 (USA)

* Check hoặc Money Order, xin ghi:

-Trả cho (Pay to Order of): **Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại.**

-Nơi Memo (For) xin đề: “**YẾM TRỢ BẢN TIN**”

LIÊN LẠC

Bài vở gửi đăng và nhu cầu về Bản Tin, xin gửi về địa chỉ:

BẢN TIN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

PO Box 3497

San Jose, CA 95156 -USA

Phone: (408) 926-9186, (408) 465-9219

Email: caodai.haingoai@gmail.com

Published by

BAN THẾ ĐẠO HẢI NGOẠI

3076 Oakbridge Dr.

San Jose, CA 95121-1716

ĐẠI HỘI HIỆP NHỨT CAO ĐÀI HẢI NGOẠI

(Ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2006 tại San Jose, CA - Hoa Kỳ)



*“Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
Nam Bắc rồi cùng ra ngoại quốc,
Chủ quyền Chơn Đạo một mình Ta”.*

KÍNH BIỂU

Published by
BAN THỂ ĐẠO HẢI NGOẠI
3076 Oakbridge Dr.
San Jose, CA 95121-1716